

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ โทร. ๑๓๕๐

ที่ ยธ ๐๘๐๑/๐๖๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำวันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข่าวที่แนบมาพร้อมนี้)

- ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “ดีเอสไอเร่งออกหมายจับ ๓๓ กปปส.ศอ.รส.ชูประชาชนปิดเมืองผิด กม.” (โพสต์ทูเดย์, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ)
- ประเด็นข่าวอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๗๐๕

(นางชวีวรรณ จินตกรวิวัฒน์)

ผอ.กองพ.รท.ผบ.สบก.

สำเนาเรียน รองอธิบดีฯ

อภิญญา/ร่าง/พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ



## ดีเอสไอเร่งออกหมายจับ33กบปส. คอ.รส.ชูประชาชนปิดเมืองผิดกม.

รัฐบาลใช้ทุกกลไกฝ่ายความมั่นคงออกมาสกัดแผนเปิดกรุงเทพฯ เริ่มจาก ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงภายหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวน ว่าที่ประชุมมีมติขออนุมัติศาลออกหมายจับแกนนำกลุ่ม กบปส.จำนวน 33 ราย ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่มาตามหมายเรียก โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอ้างเพียงติดภารกิจชุมนุม

ทั้งนี้ วันที่ 7 ม.ค.พนักงานสอบสวนจะประชุมชุดปฏิบัติการย่อย 10 ชุด เพื่อเตรียมยื่นคำร้องขอหมายจับแกนนำ กบปส.ทั้ง 33 ราย ภายในวันที่ 8 ม.ค.นี้ และจะออกหมายเรียกแกนนำ กบปส.แถวที่ 3 ซึ่งกลุ่มที่เป็นนักเคลื่อนไหวประมาณ 15 ราย มารับทราบข้อกล่าวหา

ธาริต กล่าวต่อว่า สำหรับแกนนำ กบปส.ที่เคยเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ปิดสนามบิน จำนวน 9 ราย ที่ดีเอสไอเคยขอศาลถอนประกัน เนื่องจากฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว และศาลได้นัดพิจารณาในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ดีเอสไอจะยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนถอนประกันเร็วขึ้น เนื่องจากแกนนำชุดดังกล่าวยังมีพฤติกรรมกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

วันเดียวกัน คอ.รส.ออกแถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ โดย ชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม แถลงว่า รัฐบาลมีหลักฐานชัดเจนว่า สุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก ได้ร่วมกระทำความผิดเป็นกบฏ เพราะฉะนั้น บุคคลใดที่ไปให้การสนับสนุนหรือไปร่วมในการดำเนินการ

นั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบไปด้วย

"ไม่ว่าจะเป็น พี่น้อง ลูกหลาน หรือแม้แต่พ่อแม่ ผมขอร้องให้ช่วยเตือนกันเองว่าอย่าเข้าไปร่วม เพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าเป็นคดีความหรือศาลจะตัดสินอย่างไรก็จะมีอยู่ในคดีเป็นเวลาหลายๆ ปี" รมว.ยุติธรรม กล่าว

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า อยากขอร้องผู้ชุมนุมอย่าปิดสถานที่ราชการ ไม่ต้องการให้สถานที่ราชการถูกปิดหรือตัดน้ำตัดไฟ เพราะจะทำให้การบริหารประเทศเดินหน้าไปลำบาก

นายฯยังได้ตอบคำถามสื่อถึงความเป็นไปได้ในการออก พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อม อดทนอดกลั้น ซึ่งเห็นใจทุกๆ ฝ่าย ทั้งนี้ การออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นทางเลือกสุดท้าย

ความเคลื่อนไหวของกองทัพ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปิดเผยว่า กองทัพบกจัดกำลังพลกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย ที่มาจากหน่วยต่างๆ ร่วมดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่ภายในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2556 จำนวน 5 กองร้อย จากทั้งหมด 20 กองร้อย และล่าสุดเพิ่มอีก 20 กองร้อย

แหล่งข่าว ทบ.เปิดเผยว่า ผบ.ทบ.มีคำสั่งห้ามทหารที่มาช่วยดูแลความสงบพกอาวุธ แต่ให้ใช้แค่ไล่ กระบองเท่านั้น และห้ามเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุม ■

## ดีเอสไอแจ้งหมายจับ33แกนกบปส.

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายอาริต เพ็งศิษร์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงผลการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากดีเอสไอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และอัยการเพื่อวางแนวทางการสอบสวนดำเนินคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส.พร้อมพวกว่า มติที่ประชุมร่วม 3 หน่วยงาน ได้ข้อสรุปว่า 1.หลังจากดีเอสไอออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่ม กบปส. และกลุ่มอื่นๆ ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา จำนวน 37 คน พร้อมกำหนดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 และ 2-3 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีใครมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก โดยไม่มีเหตุอันควร พนักงานสอบสวนจึงไม่ควรออกหมายเรียกซ้ำอีกหนึ่งครั้ง

อธิบดีดีเอสไอกล่าวอีกว่า มติที่ประชุมพนักงานสอบสวนจึงจะขอศาลออกหมายจับแกนนำผู้ชุมนุมและนักวิชาการ 33 คน เนื่องจากแกนนำอีก 5 คน มีหมายจับติดตัวแล้ว คาดว่าหลังจากการประชุมพนักงานสอบสวนชุดเล็ก 10 ชุด ในวันที่ 7 มกราคม จากนั้นในวันที่ 8 มกราคม จะนำพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายจับต่อไป 2.คณะพนักงานสอบสวน จะพิจารณาคำเนิ่นคดีกับแกนนำผู้ชุมนุมเป็นแถวที่ 3 อีกประมาณ 12 ราย แต่จะยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อ เพราะพนักงานสอบสวน 3 หน่วยงาน ต้องประชุมพิจารณาถ้อยคำกันอีกครั้ง หากมีมติอย่างเป็นทางการจะเปิดเผยในวันที่ 8 มกราคม คาดว่าจะสามารถเซ็นออกหมายเรียกให้แกนนำแถวที่ 3 เข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ในวันเดียวกันนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อแกนนำ 33 ราย ที่ดีเอสไอจะขออำนาจศาลออกหมายจับ

ประกอบด้วย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายชุมพล จุลใส, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นายวิทยา แก้วภราดัย, นายถาวร เสนเนียม, นายฉัตรชัย ปัทมาภรณ์, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, น.ส. อัญชลี ไพรีรัก, ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์, พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, นายยศศักดิ์ โกศัยกานนท์, พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์, นายสมบูรณ์ ทองบุราณ, น.ส.จิตภัสร์ กฤตการ, นายสาธิตปิตุเตชะ, นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล, นายทศพล เพ็งส้ม, นายสมบัติ อ่างธัญวงศ์, นายแก้วสรร อติโพธิ, นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, นายเสรี วงษ์มณฑา, นายกิตติศักดิ์ ปรกติ, นายถนอม อ่อนเกตุพล, นายชาญวิทย์ วิภูศิริ, นายไพฑูริย์ นิตติตะวัน, พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์, นายสุริยะใส กตะศิลา, นายพิภพ ธงไชย, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนายพิจารณ์ สุขภารังสี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วน 5 แกนนำที่มีหมายจับแล้ว ประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายพิชิต ไชยมงคล, นายรัชตย์คุณ ศิริโยธินักดิ์ หรือ นายอมร อมรัตน์านนท์, นายนิติธร ล้ำเหลือ และ นายอุทัย ยอดมณี

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแกนนำกลุ่มที่ 3 จำนวน 12 ราย ที่ดีเอสไอจะออกหมายเรียก ประกอบด้วย 1.นายไทกร พลสุวรรณ 2.นายสมเกียรติ หอมละออ 3.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 4.หลวงปู่พุทธะอิสระ 5.นายสาวิทย์ แก้วหวาน 6.นายสาธิต เชกัล 7.นายกิตติชัย ไสสะอาด 8.นายคมสันต์ กองศิริ 9.นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ 10.นายมัน แหม่ม มุ่งการดี 11.นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ 12.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผอ.สำนักข่าวทีนิวส์



• ดีเอสไอขอหมายจับ 33 แกนนำกปปส.

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เฟิงคิชรัฐ อธิบดีดีเอสไอ แถลงผลการประชุมคณะพนักงานสอบสวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ดีเอสไอ อัยการ และตำรวจ จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โดยที่ประชุมมีมติขออนุมัติศาลออกหมายจับแกนนำ กปปส. จำนวน 33 ราย ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อ้างเพียงติดภารกิจชุมนุมหรือติดธุระปีใหม่ ที่สำคัญแกนนำ กปปส. ทั้งหมดยังร่วมกันกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ลูกตามถึงขั้นจะปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มกราคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้วันที่ 7 มกราคมนี้ พนักงานสอบสวนจะประชุมชุดปฏิบัติการย่อย 10 ชุด เพื่อเตรียมยื่นคำร้องขอหมายจับแกนนำ กปปส. ทั้ง 33 ราย ภายในวันที่ 8 มกราคม และจะออกหมายเรียกแกนนำ กปปส. แถวที่ 3 ซึ่งกลุ่มที่เป็นนักเคลื่อนไหวประมาณ 15 ราย มารับทราบข้อกล่าวหา



**ดีเอสไอออกพนักงานสอบสวน**

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงภายหลังประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตรช.) และอัยการ เพื่อวางแนวทางในการสอบสวนดำเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมบอกว่า มติที่ประชุมร่วม 3 หน่วยงานสรุปว่า 1.หลังจากดีเอสไอได้ออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมและกลุ่มอื่นๆ ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้ง 37 คน ในวันที่ 26-27 ธ.ค.56 และวันที่ 2-3 ม.ค.57 ปรากฏว่าไม่มีใครมาพบ จึงไม่มีเหตุอันควรต้องออกหมายเรียกซ้ำอีก เพราะเหตุผลที่แกนนำขอเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าติดการประชุม นัดปีใหม่โดยแกนนำยังมีพฤติกรรมการกระทำผิดต่อเนื่องร้ายแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจะร่วมชัตดาวนั๊กทม. จึงขอศาลออกหมายจับแกนนำผู้ชุมนุมและนักวิชาการจำนวน 33 คน เนื่องจากแกนนำอีก 5 คน มีหมายจับติดตัวแล้ว คาดว่าหลังจากการประชุมพนักงานสอบสวนชุดเล็ก 10 ชุด ในวันที่ 7-8 ม.ค. จะสามารถนำพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับต่อไป

นายธาริต ระบุว่า 2.คณะพนักงานสอบสวนจะมีการพิจารณาดำเนินคดีกับแกนนำผู้ชุมนุมเป็นแถวที่ 3 ประมาณ 15 ราย ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ ส่วนรายชื่อยังไม่ขอเปิดเผย ต้องประชุมพิจารณาลงมติอีกครั้ง หากมีมติอย่างเป็นทางการจะเปิดเผยอีกครั้งในวันที่ 8 ม.ค. คาดว่าตนจะสามารถเซ็นออกหมายเรียกให้แกนนำแถวที่ 3 เข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ในวันเดียวกัน 3.สำหรับแกนนำผู้ชุมนุม จำนวน 9 คน ซึ่งถูกดีเอสไอดำเนินคดีและเคยถูกอัยการสั่งฟ้องต่อศาลอาญา กรณีกลุ่มพันธมิตรฯ ปิดสนามบินซึ่งอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขอถอนประกันตัวแล้ว โดยศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 23 ก.พ. แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่า ในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์จะร้ายแรง และทั้ง 9 คนยังไม่หยุดยั้งการกระทำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว จึงจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเร่งการไต่สวนคำร้องให้เร็วขึ้น

นอกจากนี้พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาเพื่อจะออกหมายเรียกแกนนำแถวที่ 4 ประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ขึ้นปราศรัยบนเวที ส่วนการดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะปิดถนนในวันที่ 13 ม.ค.จะหารือกับพนักงานสอบสวนอีกครั้ง

# เตลิวีวส์

ฉบับประจำวันที่ 7 ม.ค. 57 หน้า 15

## ○ มติดีเอสไอรวบแกนนำ

ที่ดีเอสไอ นายชาริต อธิบดีดีเอสไอ แถลงผลการประชุมคณะพนักงานสอบสวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ดีเอสไอ อัยการ และตำรวจ โดยที่ประชุมมีมติขออนุมัติศาลออกหมายจับแกนนำกบปส. 33 ราย จาก 38 ราย ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากในจำนวนนี้ 5 คน ศาลมีหมายจับแล้ว ดังนั้นดีเอสไอจึงจะขอศาลออกหมายจับในส่วนที่เหลือสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ดีเอสไอออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา แต่แกนนำดังกล่าวไม่มาตามหมายเรียกซึ่งคณะพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้นจึงจะไม่ออกหมายเรียกซ้ำโดยเหตุที่อ้างคือติดภารกิจชุมนุม หรือติดธุระปีใหม่ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือ แกนนำ กบปส.ทั้งหมดยังคงร่วมกันกระทำผิดอย่างต่อเนื่องลุกลามถึงขั้นจะปิด กทม. ในวันที่ 13 ม.ค.

ทั้งนี้ในวันที่ 7 ม.ค. พนักงานสอบสวนจะประชุมชุดปฏิบัติการย่อย 10 ชุด เพื่อเตรียมยื่นคำร้องขอหมายจับแกนนำ กบปส. ทั้ง 33 ราย ภายในวันที่ 8 ม.ค. นี้ และจะออกหมายเรียกแกนนำ กบปส. แถวที่ 3 ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวขั้นเวทีปราศรัยประมาณ 15 รายมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย

## ○ 33 กบปส. โดนหมายจับ

สำหรับแกนนำ 33 ราย ที่ดีเอสไอจะขออำนาจศาลออกหมายจับประกอบด้วย นายสาทิพย์ วงศ์หนองเคย, นายชุมพล จุลใส, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นายวิทยา แก้วภราดัย, นายถาวร เสนเนียม, นายณัฐพล ทีปสุวรรณ, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นางอัญชลี ไพร่รัก, ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์, พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, นายศศิกดิ์ โกไศยกานนท์, พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์, นายสมบูรณ์ ทองบุราณ, น.ส.จิตต์ภัสร์ กฤดากร, นายสาริต ปิตุเตชะ, นายสกลธี ภัททิยกุล, นายทศพล เฟ็งส้ม, นายสมบัติ ชำรงธัญวงศ์, นายแก้วสรร อติโพธิ, นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, นายเสรี วงษ์มณฑา, นายกิตติศักดิ์ ปรกติ, นายถนอม อ่อนเกตุพล, นายชาญวิทย์ วิภูศิริ, นายไพบูลย์ นิตตะวัน, พล.อ.ปฐมพงษ์ เกสรสุข, นายสุริยะใส กตะศิลา, นายพิภพ ธงไชย, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนายพิจารณ์ สุขภารังสี

## ○ แกะคำพูดถอนประกัน

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวต่อว่า สำหรับแกนนำ กบปส. ที่เคยเป็นแกนนำกลุ่ม พรท. 9 ราย ที่ดีเอสไอเคยขอศาลถอนประกันเนื่องจากฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัวและศาลได้นัดพิจารณาในวันที่ 23 ก.พ. นี้ ดีเอสไอจะยื่นคำร้องขอให้ศาลได้สวนถอนประกันเร็วขึ้นเนื่องจากแกนนำชุดดังกล่าวยังมีพฤติกรรมกระทำผิดอย่างต่อเนื่องโดยการนำเคลื่อนไหวในวันที่ 13 ม.ค. นี้ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวปิด กทม. ของ กบปส. ดีเอสไอยังไม่มีรายงานการข่าวยืนยันชัดเจนว่าจะมีการกระทำผิดร้ายแรงหรือไม่แต่ในคำร้องขอหมายจับจะบรรยายพฤติกรรม การปราศรัยของแกนนำเช่น จะทำให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้ จะปิด กทม. จะตัดน้ำตัดไฟสถานที่ราชการให้ทำงานไม่ได้ กลายเป็นอัมพาต โดยคำร้องขอหมายจับของดีเอสไอไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอย แต่อ้างอิงจากคำปราศรัยของแกนนำกบปส.เองที่ปราศรัยว่าจะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้นบ้าง ส่วน 5 รายที่มีหมายจับแล้วคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายพิชิต ไชยมงคล, นายรัชต์ยุตม์ ศิริโยธิน ภัคดี หรือนายอมร อมรรัตนานนท์, นายนิติธร ล้ำเหลือ และนายอุทัย ยอดมณี



## พท.ปุดแผนลับ14ม.ค.วันโลกาวินาศ

# ก่อรัฐประหาร

จัดกองกำลังผสมรับมือมือบชัตตาวาน์  
'ดีเอสไอ' ลุยออกหมายจับ33แกนนำ  
หึ่งกกด.ตัดสิทธิ87ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์

ลือ! กกด. ตัดสิทธิ 87 ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ "กั๊ว-จรัล" โดนด้วย  
ฐานไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ศุภชัย ใจสมุทร" งงมีชื่อโผล่ เตรียม  
ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม "กลุ่มกรีน" จักกกด.สอบคุณสมบัติ  
พรรคการเมืองส่ง ส.ส.ลงเลือกตั้ง "ผู้สมัคร" ■ อ่านต่อหน้า ■

8 จังหวัดภาคใต้” แห่งศาลฎีกา วอน  
 รับรองสิทธิลงนามเลือกตั้งได้ “พร้อม  
 พงศ์” นำ 29 เด็กเพื่อไทยฟ้องศาลปค.  
 สูงสุด สั่งกต.เปิดรับสมัครส.ส.29 เขต  
 “ทีมก.ม.” จี.ป.ช.เบรกลมมติแจ้งข้อกล่าว  
 หา “381 ส.ส.-ส.ว.” โวยเร่งไต่สวนเกิน  
 เหตุ ชูฟ้องกลับข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบ  
 “ปู” ท้วงกปปส.ชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค. ชัด  
 ดาวันคนกรุงยันไม่ประมาทพร้อมงัดก.ม.  
 ถูกเงินคุม “ศอ.ร.ส.” จัดกำลังตร.-ทหาร  
 90 กองร้อยรับมือ “รองผบช.น.” แจงมือ  
 มีดป่วนยิงพนักงานเบเกอร์-ปาประทัด  
 ยักษ์ “ฮาริต” เรียกแชกลุยขอหมายจับ  
 33 แกนนำกปปส.จ่อดำเนินคดีแกนนำ  
 แถว 3 เพิ่ม 15 ราย แกนนำแถว 4 อีก  
 10 ราย “พท.” ปูดแผน10 ชั้นยึดอำนาจ  
 14 ม.ค. วันโลกาวินาศ “เสื้อแดง” ลั่น  
 ด้านปฏิวัติ เต็มที่ “ดร.เจษฎา” คูดวงการ  
 เมืองไทยปี 57 เนะ “กปปส.” ต้องอดทน  
 หากจะล้มรบ. ชี้ทหารเป็นตัวแปรสำคัญ  
 อาจมีปฏิวัติ “โฆษกกปปส.” โวยรัฐบาล  
 บิดเบือนข้อมูล

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ศูนย์  
 ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 13.30  
 น. วันที่ 6 ม.ค.57 นายไชยศักดิ์ แสงทอง  
 ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคชาติ  
 พัฒนา เขต 7 พร้อมคณะ เข้ายื่นคำร้อง  
 ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยว่า  
 การเข้าไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบ  
 แบ่งเขต เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.56 ตามที่คณะ  
 กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด  
 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.56-1  
 ม.ค.57 แต่ผู้สมัครไม่สามารถสมัครได้  
 เพราะถูกกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าปิดล้อมสถานที่  
 ที่รับสมัคร ให้มีผลเสมือนว่าผู้สมัครได้  
 รับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วและขอให้  
 ศาลฎีกา มีคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคือ กกต.  
 นครศรีธรรมราช และผอ.กต.ประจำเขต  
 เลือกตั้งทั้งสอง ทำหน้าที่การรับสมัครรับ  
 ชำระเงินค่าสมัครและตรวจสอบเอกสาร  
 ประกอบการสมัคร เพื่อให้กกต.กลาง  
 ประกาศรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการสมัคร  
 รับเลือกตั้งด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนาย

ไชยศักดิ์ที่เข้ายื่นคำร้องดังกล่าวยังมีผู้  
 สมัครจากพรรคการเมืองอื่นๆ ได้มายื่น  
 คำร้อง ในกรณีเดียวกัน อาทิ ผู้สมัคร  
 ส.ส.จากนครศรีธรรมราช เขต 3,7,8,9  
 พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัครส.ส. กระบี่ เขต  
 3 พรรคประชาธิปัตย์ใหม่ เป็นต้น นอก  
 จากนี้ยังมี นายนิกร จ่านอง ผอ.พรรคชาติ  
 ไทยพัฒนา พร้อมผู้สมัคร จำนวน 15 คน  
 ที่ไม่สามารถเข้าสมัครเป็นผู้สมัคร ส.ส.  
 ในจังหวัดภาคใต้เข้ายื่นคำร้องโดยให้มีคำ  
 สั่งใน 3 ประเด็นคือ 1.ขอให้ศาลฎีกาสั่ง  
 ให้ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  
 นั้นๆ รับสมัครสมาชิกของพรรค ทั้ง 15  
 คน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นส.ส. 2.ขอ  
 ให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้สมาชิกพรรคทั้ง 15  
 คน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. 3.ขอ  
 ให้ศาลฎีกาพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
 เพื่อประโยชน์แห่งความผาสุกของบ้าน  
 เมือง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้สมัครได้ยื่น  
 คำร้องต่อเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแล้ว จะมี  
 การรวบรวมคำร้องและเอกสารหลักฐาน  
 ประกอบคำร้องเสนอต่อศาลฎีกา เพื่อ  
 พิจารณาวินิจฉัย จากนั้นจะมีการมอบ  
 สำนวนให้องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณา  
 โดยเร็ว ตามกรอบระยะเวลากำหนดการ  
 เลือกตั้งเพื่อมีคำสั่งต่อไปว่าจะรับคำฟ้อง  
 ดังกล่าวไว้วินิจฉัยหรือไม่ และให้เสร็จโดย  
 เร็ว อย่างไรก็ตาม สำหรับการยื่นคำร้อง  
 ต่อศาลฎีกาสามารถยื่นได้โดยไม่มีกรอบ  
 ระยะเวลาเพื่อให้ศาลพิจารณาเสร็จสิ้น  
 ก่อนวันเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้

สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นการยื่นคำร้อง  
 ต่อศาลฎีกาเป็นวันแรก ของผู้สมัคร  
 เลือกตั้งพรรคต่างๆ ภายหลังจากที่กกต.  
 เนะนำให้ผู้สมัครที่ไม่สามารถลงสมัครได้  
 เพื่อให้มายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดังกล่าว  
**29 ว่าที่ผู้สมัครพท.ร้องศาล ปค.**

ส่วนที่ศาลปกครองสูงสุด นาย  
 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย  
 นำสมาชิกพรรคเพื่อไทย 29 คน ที่ไม่  
 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่ง  
 เขตใน 8 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ยื่นฟ้อง  
 กกต.เพื่อให้มีคำสั่งให้กกต.รับสมัครเลือก  
 ตั้งส.ส.ใน 29 เขตเลือกตั้งที่ยังรับสมัครไม่  
 ได้ โดยให้พิจารณาสถานที่รับสมัครที่มี  
 ความเหมาะสมและมีการรักษาความ

ปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งมีคำสั่งให้สมาชิก  
 พรรคทั้ง 29 คน ที่ไปแจ้งความได้รับ  
 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและขอให้วินิจฉัยว่า  
 การที่กกต.ไม่สามารถดำเนินการให้มีการ  
 เปิดรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 จนทำให้สมาชิกพรรคทั้ง 29 คนไม่  
 สามารถเข้าไปสมัครได้เป็นการละเลย  
 ต่อหน้าที่และใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วย  
 มาตรา 9 (1) (2) ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาล  
 ปกครองหรือไม่และระหว่างการพิจารณา  
 คดี ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนด  
 มาตรการคุ้มครองชั่วคราว

### ร้องกกต.สอบพรรคการเมือง

ด้าน นายจาตุรนต์ บุญเบ็ญจรัตน์  
 ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกรีน เดินทาง  
 เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมหลักฐาน  
 และหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาต่อคณะ  
 กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจ  
 สอบคุณสมบัติพรรคการเมือง ที่ส่ง  
 สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งแบบบัญชี  
 รายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่ได้  
 เป็นไปตามวิธินทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
 หรือไม่ และเป็นการกระทำอันอาจ  
 เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ  
 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง  
 เป็นประมุขมาตรา 94 พ.ร.บ.ประกอบ  
 รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและ  
 ออกเสียงประชามติ

กรณีที่คณะกรรมการสาขาพรรค  
 การเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่  
 สาขาพรรคการเมือง อย่างน้อย ปีละ 1  
 ครั้ง ก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของ  
 พรรคและกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง ส.ส.  
 คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้อง  
 มีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้  
 ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้  
 สมัครได้รับพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับ  
 เลือกตั้งเป็น ส.ส.ของพรรคการเมือง โดย  
 คาดว่าอาจมีหลายพรรคที่อาศัยช่วง  
 ชุลมุนหรือช่วงมีการชุมนุมจัดส่งผู้สมัคร  
 โดยไม่ผ่านลำดับขั้นตอนของกฎหมาย  
 ที่แท้จริงลงรับสมัคร

### “บุญส่ง” ลั่นเดินหน้าจัดเลือกตั้ง

ขณะที่ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต.  
 ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  
 กล่าวภายหลังการประชุม กกต.ยืนยันว่า  
 พร้อมเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 2



ก.พ. ซึ่งส่วนตัวยังไม่พอใจที่จะลาออก จากตำแหน่งหลังจากถูกสถานการณ์ทางการเมืองกดดัน ส่วนปัญหาในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดระหว่างการเลือกตั้ง และภายหลังการเลือกตั้งนั้น กกต.ได้มีวางมาตรการและแนวทางเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อย แล้วโดยเฉพาะงานด้านสืบสวนสอบสวนที่รับผิดชอบ คิดว่าไม่มีปัญหา อยากรู้ก็ตาม ยังได้ปฏิเสธถึงการคุกคามจากฝ่ายการเมืองโดยระบุว่า หากมีการคุกคามจริงก็ไม่สามารถเปิดเผยได้

### หึง! ตัดสิทธิ 87 ปาร์ตี้ลิสต์

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักข่าวอิสรา [www.isranews.org](http://www.isranews.org) ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากกกต.ว่า กกต.เตรียมแถลงผลการประชุมในการพิจารณาตัดสิทธิผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคต่างๆ จำนวน 87 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 72, 101 และคุณสมบัติต้องห้าม ตามมาตรา 102 และ พ.ร.บ.เลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 26 โดยผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย ที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง อาทิ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายจรัล ดิษฐาอภิชัย นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ รวมอยู่ด้วย ส่วนผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ที่ถูกตัดสิทธิคือนายศุภชัย ใจสมุทร เป็นต้น ซึ่งจะมีโทษทางอาญาและยังถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี นอกจากนั้น หากหัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งรู้อยู่แล้วว่า บุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งแต่ยังส่งลงสมัครก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ด้านนายศุภชัย กล่าวว่า ตนได้เช็กข้อมูลมาแล้ว พบว่ามีชื่อของตนติดอยู่ในบัญชี ส.ส. 87 ราย ที่ถูกกกต. ตัดสิทธิรวมอยู่ด้วย แต่ยืนยันว่าตนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่ เขตยานนาวา กทม. แล้ว แต่ระบบ กกต.อาจจะมีปัญหา หลังจากนั้นตนก็จะยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม ผ่านขั้นตอนทางกฎหมาย

### เบรกปชป.แจ้งข้อหา “สส.-สว.”

ขณะเดียวกัน นายพีรพันธุ์ พาลุ

สุข รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่มกกฎหมายพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อป.ป.ช. เพื่อขอให้เลื่อนการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา 381 ส.ส.และส.ว.ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มาส.ว.โดยมิชอบ ในวันที่ 7 ม.ค. ออกไปก่อน เนื่องจากเห็นว่า คำร้องที่ป.ป.ช.แจ้งให้สมาชิกทั้ง 381 คน ทราบถึงการถูกตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาส.ว.ไม่ได้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนมีความผิดตามคำร้องใด จากทั้งหมด 8 คำร้องถือว่าไม่ชอบธรรมที่สำคัญป.ป.ช.เร่งรีบไต่สวนเกินไปทั้งที่คดีมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นร้อยๆคน แต่ไต่สวนผู้ร้องและพยานเพียง 6 ปาก จึงอยากให้ป.ป.ช.เลื่อนการแจ้งข้อกล่าวหาออกไปจนกว่าจะได้รับข้อเท็จจริงครบถ้วน หากป.ป.ช.ยังไม่ให้ความเป็นธรรมจะพิจารณาดำเนินคดีกับป.ป.ช.ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายอำนาจ คลังผา อดีตประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาทั้ง 381 คน ได้เตรียมเอกสารหลักฐานไว้ต่อสู้คดีหมดแล้ว หากถูกป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา โดยทุกคนพร้อมไปชี้แจง

### ปูห้วงมือบขช.ตักตวงกรุงเทพฯ

ส่วนความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มปปส.วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า มีความเป็นห่วง เพราะความเชื่อมั่นเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าไม่ได้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเหตุการณ์อาจจะบานปลาย จึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อได้แสดงออกก็อย่าปิดสถานที่ราชการ เพราะไม่อยากให้สถานที่ราชการถูกปิดหรือถูกตัดน้ำตัดไฟ อยากรู้ก็ตามได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ความละมุนละม่อมและดูแลความปลอดภัยอย่างสันติ โดยเฉพาะการปกป้องสถานที่ราชการ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการหารือถึงการให้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่เห็นตรงกันว่า จะเป็นการใช้กฎหมายที่เร่งขึ้นและอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ แต่จะเป็นหนทางสุดท้ายแต่จะพยายามไม่ใช้ส่วนที่ผู้ชุมนุมประกาศตัดน้ำตัดไฟ หากทำจริง ถือเป็น การละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลจึงอยากขอ

ความร่วมมือและหันมาหาทางออกร่วมกัน โดยการเปิดเวทีปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอแนะความเห็นร่วมกัน ว่าต้องการให้รัฐบาลทำอย่างไร

### กำลังตร.-ทหาร 90 กองร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งศอ.รล. และสมช.ได้เข้ารายงานและเตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุมต่อนายกฯที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี โดยนายกฯ ได้สั่งให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้หลักสันติวิธีในการพูดคุย อย่านให้เกิดความรุนแรง แต่เพื่อความไม่ประมาทให้เตรียมกฎหมายไว้ทุกระดับทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก และหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะคับขัน หรือการก่อการร้ายซึ่งเหล่านี้ ถือว่าเข้าข่ายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ต้องพร้อมใช้ โดยจะต้องหารือร่วมกันให้ตกผลึกระหว่างฝ่ายการเมือง ทหาร และตำรวจ ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ อยากรู้ก็ตามได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร 40 กองร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 กองร้อย

### จัดกำลังตร.-ทหารคุมกมท.

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บข.น. แถลงถึงกรณีกลุ่มกบปส.จะเดินขบวนไปยังพื้นที่ต่างๆ ในวันที่ 7-9 ม.ค. เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่ 13 ม.ค. ว่า ศอ.รล.และ บข.น.ได้กำหนดแผนการปฏิบัติดูแลความเรียบร้อย โดยใช้กำลังผสมตำรวจและทหารปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการดูแลความเรียบร้อย ด้านการจราจร และการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญ โดยมีการจัดกำลัง ดังนี้ 1.ดูแลจัดการจราจรโดยให้บก.น. 1-9 จัดตั้งศปก.ส่วนหน้า ดูแลการจราจรให้รอง ผบ.ก.น.1-9 ดูแลการจราจรเป็นหัวหน้า และ ผกก.รอง ผกก.จร.สว.จร.เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติ 2.การดูแลการจราจรบริเวณแยกต่างๆ 20 จุด ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร 3.การดูแลจัดการจราจรทางแยกโดยรอบการชุมนุมและทางแยกต่อเนื่อง 64 จุด โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร 4.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผสมตำรวจและทหารออก

(อ่านต่อหน้า 11)

ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจร 20 ชุดปฏิบัติการ 5.จัดชุดช่วยเหลือประชาชน โดยกองกำลังผสมตำรวจและทหาร 20 ชุดปฏิบัติการเพื่อดูแลคนป่วยคนเจ็บ พล.ต.ต.อดุลย์ กล่าวอีกว่า 6.จัดชุดอุปกรณ์พิเศษ เช่น รถยก รถลาก และอุปกรณ์สนับสนุนด้านการจราจร โดยฝ่ายทหารจัดรถยก 16 คัน บก.จร.4 คัน และรถสน.ต่างๆ 7.จัดชุดจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรในสถานที่สำคัญ เป็นกองกำลังผสมตำรวจและทหาร 30 ชุดปฏิบัติการ 8.จัดกองกำลังกองหนุนเพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติทั้งกำลังตำรวจและทหารดูแลสถานที่สำคัญ และบ้านบุคคลสำคัญ ประมาณ 30 แห่ง ซึ่งจะประชุมอีกครั้งว่าจัดกำลังเท่าใด 9.ตำรวจทางหลวงประสานงานในส่วนพื้นที่รอบนอก 10.กองบินตำรวจสนับสนุนอากาศยานทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ เมื่อมีการร้องขอ จึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมระงับการออกเดินทาง และปิดการจราจรในกรุงเทพฯ เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง

**ดร.แจรงเหตุยิง-ปาประทัดยักษ์**

พล.ต.ต.อดุลย์ แถลงว่า ก่อนหน้านี้ ฝ่ายสืบสวน สน.บวรมงคล ได้จับกุมตัว นายสุระ หรือแขก ชาวเนตร อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซื้อหาร่วมกันลักทรัพย์พร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด 9 มม. ซึ่งเป็นปืนของ พ.ต.อ.ชูเกียรติ วงศ์สิทธิการ รอง ผบ.ภ.จ.นครสวรรค์ ที่เก็บไว้ในรถยนต์ หน้าตึกประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ส่วนสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ

ในวันที่ 5-6 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุ 1.ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการสวนหน้า (ศปก.) ทำเนียบฯ ว่า เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 5 ม.ค.ที่บริเวณลานน้ำพุ ข้างกระทรวงศึกษา มีการจุดประทัดยักษ์ 2 ลูก และยิงปืน 5 นัด และมีการยิงปืนเข้ามายังฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นัด แต่ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บ ต่อมาเมื่อเวลา 22.27 น. ได้เกิดเสียงประทัดยักษ์ดังขึ้น 5 นัด ที่จุดเดิม 2.เวลา 05.00 น. ได้เกิดเหตุประชาชนถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าร้านพรชัยเบเกอรี่ ถนนตะนาว แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จากการตรวจสอบพบผู้ถูกยิงชื่อ นายทุน ทุนอุ หรือนายปิง อายุ 20 ปี ชาวพม่า โดยขณะนั้นผู้บาดเจ็บกำลังนำสินค้ามาส่งที่บริเวณร้านโดยถูกอาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ด้านหลัง กระสุนทะลุหน้าอกถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรามาริบัติ อาคารปลอดภัยแล้ว อยู่ระหว่างการสืบสวนของ สน.ชนะสงคราม

**ผบ.หมู่สภ.คลองขลุงเสียชีวิตแล้ว**

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.จงเจตน์ อวajanพงษ์ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร. แถลงว่า ด.ต.อนันต์ แลโสภา อายุ 46 ปี ผบ.หมู่ ป.สังกัด สภ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.56 และเกิดปะทะกับผู้ชุมนุมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 23.55 น.ของวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา

**ทบ.แจ้งเคลื่อนรถถังรับวันเด็ก**

ขณะที่ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวยืนยันว่า ในวันที่ 9 ม.ค.ทางกองทัพบกจะทำการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จำนวนมากจากหน่วยทหารที่มีที่ตั้งในจ.ราชบุรีจ.ปราจีนบุรี จ.ลพบุรี และในบางเขตของ กทม. เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำ

ปี 57 โดยจะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในสองพื้นที่ของกองทัพบก คือกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า กทม. และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ในเวลา 11.00-12.00 น. และเวลา 19.00-22.00 น. จะเคลื่อนย้ายยานเกราะล้อยาง รถถัง ปืนใหญ่ รถลาดตระเวน (ฮัมวี) รถกู้ภัย รถสายพานอเนกประสงค์ รถเกราะล้อยาง REVA และจะเคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหลังจากจบกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 11 ม.ค.ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งประชาชนให้ได้รับทราบและอย่าหลงเชื่อข่าวลือต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับ พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล. 1 รอ.) ที่กล่าวยืนยันว่าการเคลื่อนรถถังพร้อมกำลังทหารระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.เพื่อนำมาซ้อมสวนสนาม วันกองทัพไทย วันที่ 18 ม.ค.ที่.ร.11รอ.บางเขน กทม. ไม่ใช้การเตรียมความพร้อมเพื่อก่อรัฐประหารอย่างที่มีข่าวลือแต่อย่างใด

**ทพ.ปลดแผน 10 ข้อยึดอำนาจ**

ร.ท.หญิง สุนิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าวว่าขณะนี้ มีผู้หวังดีแจ้งข้อมูลแผนการลับ 10 ประการ ของแกนนำ กปปส.คือ 1.มีการจูงใจให้ทหารปฏิวัติ หลอกทหารว่าจะเป็นการพระเอก 2.การปฏิวัติ จะไม่ถูกต่อต้านจากต่างชาติ เพราะมีการจัดฉากให้มวลมหาประชาชนไปมอบดอกไม้ให้ทหารเพื่อสร้างภาพ 3.มีหมอดู ให้ฤกษ์ปฏิวัติเป็นวันที่ 14 ม.ค.57 เพราะเป็นวันโลกาวินาศ 4.วางแผนสร้างเงื่อนไขปฏิวัติโดยจะมีมือที่ 3 ยิงผู้ชุมนุม 5.เสนอโค้วตาดานายกฯ จะเป็นของทหาร 6.เสนอโค้วตาดานายกฯ ให้มวลชนเข้ามาเป็นสภาประชาชน 7.ภายหลังการปฏิวัติให้ใช้อำนาจรัฐทำลายความชอบธรรมและยึดข้อหาต่างๆ ให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ และกปปส. 8.ภายหลังปฏิวัติให้ทำลายชื่อเสียงความชอบธรรมของกลุ่มประชาชนที่คิดต่างจากพรรคประชาธิปัตย์และกปปส.ด้วยการยึดยึดข้อหาล้มเจ้า หรือกล่าวหาว่ารับเงินจาก พ.ต.ท.ทักษิณ 9.มีใบสั่งให้รัฐบาลคนกลางอยู่ในอำนาจ 1 ปี หากทำลายความชอบธรรมฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองสำเร็จ

และพรรคประชาธิปไตยมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง แต่ถ้าทำไม่สำเร็จตามแผน ก็ จะอยู่ในอำนาจต่อไปเรื่อยๆ และ 10.หาก มีประชาชนเคลื่อนไหวต่อต้าน ในช่วงที่ มีการยึดอำนาจและประเทศอยู่ใต้การปก ครองของรัฐบาลคนกลาง จะมีการสลาย การชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงเพื่อปิดปาก ผู้ที่คิดต่าง ขอให้นายอภิสิทธิ์ และแกน นำกปปส.ชี้แจงกับสังคมว่าข้อมูลเหล่านี้ เป็นจริงหรือไม่ และแสดงจุดยืนว่าเห็น ด้วยหรือไม่กับแผนการเหล่านี้

### แดงพร้อมสู้ปฏิวัติ 13 ม.ค.

ด้าน นพ.เหวง โตจิราการ แกน นำนปช. กล่าวว่า ตามที่เกิดกระแสข่าว จะมีการชนรตถ์จากกองพันทหารราบ ต่างๆและกองพันทหารม้า เพื่อเข้ามา เตรียมงานเฉลิมฉลองกองทัพไทยในวันที่ 18 ม.ค.นั้นตนเห็นด้วยและสนับสนุน เพราะกองทัพไทย เป็นสมบัติของประชา ชน แต่ไม่เห็นด้วยที่จะไปแสดงเกียรติยศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เพียงคนเดียว เพราะเห็นว่านายทหารที่ มีผลงานโดดเด่นกว่ามีมากมาย และใน ปี 52-53 พล.อ.ประยุทธ์ ยังรับคำสั่งจาก รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ มาปราบประชาชน ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ จึงไม่เห็นว่าการ ปรยุทธ์จะมีคุณงามความดี หรือคุณูปการมากกว่าทหารนายอื่นๆ เหตุผลใน การยกกองกำลังเข้ามาสวนสนามจึงฟัง ไม่ขึ้นและเป็นเรื่องขอบธรรมเนียมที่คนเสื้อ แดงจะเตรียมป้องกันและต่อต้าน เพื่อ ไม่ให้เกิดรัฐประหารอีกทั้งยังเห็นว่าพรรค ประชาธิปไตยควรไปบอกนายสุเทพให้เลิก ชุมนุมได้แล้ว ไม่ใช่มาบอก นปช.เพราะ คนเสื้อแดงอยู่ในที่ตั้งและซึ่งในวันที่ 13 ม.ค.คนเสื้อแดงจะไม่จัดการชุมนุมใน พื้นที่กรุงเทพฯแต่จะจัดที่ภาคเหนือ ภาค อีสานและปริมณฑล เพื่อแสดงให้เห็น ว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มกปปส. มากขนาดไหน

### ดร.เจษฎาแนะกปปส.อดทน

ที่สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดงาน พยากรณ์สถานการณ์บ้านเมือง โดยมี ดร.เจษฎา โลหุณจิตร โทรี่ชื่อดังของ เมืองไทย กล่าวว่า แนวโน้มบ้านเมืองปี 57 คงหนีไม่พ้นการขัดแย้งที่กำลังส่งผล ต่อการเมือง เศรษฐกิจ แม้ว่ารัฐบาลจะ ถูกกดดันอย่างหนักจากมวลมหาประชา

ชน แต่คงไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะดาวจรรอบ นอกต่างเป็นใจให้กับรัฐบาลและนายกา ดิ่งนั้นกปปส.ต้องใช้พยายามและอดทน สูง และสู้เป็นแรมเดือนด้วยการคอยเติม พลังเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้ไฟที่ติดโซกโซน แล้วดับไปเสียก่อน โดยระหว่างวันที่ 16 เม.ย.-5 พ.ค.ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ล่อแหลม ต่อความมั่นคงของรัฐบาลมากที่สุด เพราะจะเกิดสุริยุปราคาในวันที่ 29 เม.ย. ส่วนระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-20 ก.ค.มีมู มุตรีโคถันที่แนนแนนของอังคารจรกับ พลูโต จะช่วยหนุนความมั่นคงให้รัฐบาล แต่ก็อาจเป็นรัฐบาลใหม่ เพราะเป็นดาว ที่คาดเดายาก ส่วนดาวอังคารเป็นดาว ทหาร และการที่ตำแหน่งรัฐบาลถูกดาว พฤษหัสและสุริยุปราคาทำทนายในช่วงนั้น จะบอกถึงการเปลี่ยนรัฐบาลที่มาอย่างฉับ พลัน อีกทั้งยังมีทหารเป็นตัวแปรที่ทำให้ ราบรื่น อาจจะมีการปฏิวัติ แต่คงไม่ เหมือนปี 49

“จากการดูมุมของดวงดาวในปี 57 บอกถึงการแตกแยกในหมู่ประชาชนที่ หลงเหลือนอกจากนี้ยังทำให้ประเทศขาด เสถียรภาพ แต่แม้ว่าสังคมยังแตกแยก แต่ดูเหมือนการทะเลาะกันในแวดวงการ เมืองมีแนวโน้มลดลงในปี 57 และนำ จะลดลงอีก ในปี 58 ชาวดีคือหลังปี 57 พลูโตและมฤตยูมีกำหนดคืนโบล่าพักยาว ทำให้ไม่มีโอกาสทำทนายตำแหน่งสำคัญ ในดวงเมืองอีกต่อไปเป็นเวลานาน การ แตกแยกและขัดแย้งในสังคม รวมทั้ง การเมืองที่ไร้เสถียรภาพน่าจะกลายเป็น อดิต ความสงบสุขจะกลับคืนสู่ประเทศ

อีกครั้ง”

### กปปส.ไว้อภัยบิดเบือนข้อมูล

ส่วนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงาน ความมั่นคงกำลังพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อรักษาภาพและสร้างภาพคือ 1.รัฐบาล และระบอบทักษิณ พยายามรักษาภาพ ลักษณะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้เป็นนาง เอก เป็นการเล่นเบี้ยเพื่อรักษาชน 2.การ ใส่ร้ายประชาชน โดยเฉพาะ ศอ.รส.ที่ ล่าสุด ระบุว่าประชาชนที่มาชุมนุมมี การเสพสารเสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง และ 3.รัฐบาลพยายามปลุกปั่นแนวร่วม โดยใช้กลุ่มนปช.ปลุกระดมมวลชน มีการ บิด เบือนข้อมูลว่าจะมีการปฏิวัติ เพื่อ ให้คนเสื้อแดงลุกขึ้นต่อสู้ จึงขอเตือน รัฐบาลว่า การกระทำของรัฐบาลยัง ลักษณะ ทำให้มวลชนเกิดอารมณ์มากขึ้น และหากนำไปสู่ความรุนแรง รัฐบาลต้อง รับผิดชอบ

### สุเทพย้ำ 13 ม.ค.ปิดกรุง

ต่อมาเมื่อเวลา 21.30 น. นายสุเทพ ขึ้นเวทีปราศรัยยืนยันว่า ในวันที่ 13 ม.ค. เวลา 09.00 น. จะปิด กทม. โดยจะ ยกเลิกเวทีราชดำเนิน แต่จะตั้งเวทีกระ จายทั่วกทม.7 เวที พร้อมกล่าวตอบโต้ รัฐบาลและทำให้มหาพิสูจนว่าผู้ชุมนุมไม่ ได้มีการใช้ยาเสพติด และยืนยันว่า การ ต่อสู้ในครั้งนี้จะไม่ใช้ความรุนแรง และ ยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเถื่อน ที่ประชาชนไม่ยอมรับ เนื่องจากทำผิด กฎหมายหลายเรื่องส่วน ผู้ชุมนุมทำผิด แคกกฎหมายจรรยาจรที่มาชุมนุมเท่านั้น และไม่กลัวข้อหากบฏที่รัฐบาลจะมอบให้



# ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

## 2.1 ล้านคน

คนกรุงเทพฯ 9 แสนเฮลิคอปเตอร์ นักร้องคดีแก๊ง '190' กั๊ก-จรัล-วิรุฬห์ พันบัญชี

กกต.ชี้ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขาดคุณสมบัติ 87 ราย ส่วนใหญ่ไม่ใช่สิทธิเลือกตั้งและเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ 30 วัน ในส่วน พท.มีชื่อ 'กั๊ก' อริสมันต์รวมอยู่ด้วย (อ่านต่อหน้า 12)

### กกต.เชือด 87 ราย ชวดลงปาร์ตี้ลิสต์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวม 1,249 รายชื่อแล้ว มีมติตัดสิทธิการเป็นผู้สมัคร 87 ราย พบว่าขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้พิจารณาได้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ 87 รายชื่อแยกเป็นในส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ถึง 30 วัน และในวันสมัครไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง รวม 25 ราย ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเป็นกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัคร เช่น เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยพันธโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต โดยใน 87 รายชื่อที่อยู่ในข่ายที่ กกต.พิจารณาตัดสิทธิ อาทิ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 75 นายจรัล ดิษฐา

อภิชัย ลำดับที่ 93 นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์ ลำดับที่ 94 และ พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน ลำดับที่ 118 จากพรรคเพื่อไทย

อย่างไรก็ตาม กกต.จะดำเนินการคัดค้านกับบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังลงสมัคร มีโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 139 จำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี และหัวหน้าพรรคก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้วย

ด้านนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย กกต.ดำเนินการด้วยความรอบคอบไปตามพยานและหลักฐาน ไม่ได้กดดันหรือกังวลอะไร หากใครที่ถูกตัดสิทธิการลงสมัครในครั้งนี้และไม่พอใจการพิจารณาของ กกต.ก็สามารถไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้พิจารณาได้



**เตลิวีชั่น**

ฉบับประจำวันที่ 7/1/58 หน้า 1:13

# กกต. ตัดสิทธิ 87 ผู้สมัคร ส.ส. บัณฑิตวิทยาลัย

## ‘อริสมันต์-จรัส ปิว-หน.พรรคช่วยท้าว

กลุ่มผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง 28 เขตใต้ทั้งพรรคเล็ก-พรรคใหญ่แห่ง  
ยี่นศาล ปค.-ศาลฎีกาได้สวนจุกเงินออกคำสั่งคุ้มครอง ขณะที  
กกต.มีมติตัดสิทธิ 87 ผู้สมัคร ส.ส. บัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อหน้า 13

## ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ทำให้ อุณหภูมิทางการเมืองใกล้ถึงจุดเดือด การแก้ปัญหาเรื่อง 28 เขตเลือกตั้ง 8 จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีผู้สมัครแม้แต่คนเดียว ถ้าสุดบรรดา ผู้สมัครจากพรรคต่างๆ ที่พลาดหวังไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ทยอยเดินหน้าฟ้องศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิในการเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตทั้ง 28 เขตในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้แล้ว

### ● 29 ผู้สมัครเพื่อไทยฟ้องศาลปค.สูงสุด

ที่ศาลปกครองสูงสุด นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายวรวิญ หล้าแหล่ง ทนายความ และนายชัยณรงค์ ช่างเรือ พร้อมกลุ่มผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่พลาดหวังจากการลงรับสมัครรับเลือกตั้งใน 28 เขต 8 จังหวัดภาคใต้รวม 29 คน เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ถูกฟ้อง กรณีกระทำโดยมิชอบ ไม่ดำเนินการควบคุมและจัดให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 28 เขต ที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มผู้ฟ้องทั้ง 29 คน บรรยายฟ้องว่า เรื่องดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556-1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศล่วงหน้าว่าจะเข้าไปปิดล้อมและขัดขวางไม่ให้รับสมัครเลือกตั้ง กระทั่งเป็นเหตุให้พรรคการเมืองที่จะสมัครรับเลือกตั้งหลายพรรคไม่สามารถเข้าไปรับสมัครได้ โดยแต่ละพรรคได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนตามคำแนะนำของ กกต.ผู้ถูกฟ้องแล้ว กระทั่งเมื่อสิ้นสุดวันสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 1 มกราคม 2557 นายชัยณรงค์กับพวกรวม 29 คน ผู้ฟ้อง รวมถึงผู้ที่จะใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งจากพรรคการเมืองอื่นๆ ก็ไม่สามารถรับเลือกตั้งได้

### ● วอนศาลให้กกต.จัดรับเลือกตั้ง28เขต

อย่างไรก็ตาม ต่อมาวันที่ 2 มกราคม 2557 ผู้ฟ้องทั้ง 29 คน ได้ยื่นคำร้องต่อ กกต. ผู้ถูกฟ้อง แจ้งเหตุผลที่ไม่อาจใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งได้ และขอให้ผู้ถูกฟ้องได้มีมติเปิดรับสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ 8 จังหวัด 28 เขตเลือกตั้ง โดยให้รับสมัครในส่วนกลาง เพื่อให้คุ้มครองสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของผู้ฟ้องทั้ง 29 คน แต่ต่อมาวันที่ 3 มกราคม 2557 ผู้ถูกฟ้องกลับมีมติให้ดำเนินการจัดเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อไป โดยไม่ได้พิจารณาและดำเนินการให้มีการสมัครเลือกตั้งที่เหลือใน 28 เขตแต่อย่างใด

ทั้งนี้ผลจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด และการกระทำโดยไม่สุจริตของผู้ถูกฟ้อง ส่งผลให้ผู้ฟ้องเสียสิทธิในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ฟ้องจึงนำ

คดีมาฟ้องศาล เพื่อยุติความคั่งค้าง การกกด. ผู้ถูกฟ้อง ไม่ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องดำเนินการรับสมัครนั้นเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบ และให้ศาลมีคำสั่งให้ กกต.ผู้ถูกฟ้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 28 เขตเลือกตั้งโดยเร่งด่วน โดยให้พิจารณาสถานที่รับสมัครที่มีความเหมาะสม หรือมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิให้ผู้ฟ้องว่าสามารถใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันตามที่ กกต.แนะนำเมื่อไม่สามารถไปรับสมัครได้

### ● ขอคุ้มครองสิทธิผู้สมัครชั่วคราว

จากกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องทั้ง 29 คน ยังได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน และ

กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว เพื่อให้ผู้สมัครทั้ง 29 คน ได้สิทธิรับใบรับรองเพื่อจะเข้าสู่การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครของ กกต. ตามขั้นตอนของกฎหมาย

วันเดียวกัน นายนพจร วรจิตวุฒิกุล ผู้สมัครเขต 6 จ.นครศรีธรรมราช พรรคคนปลดหนี้ และน.ส.วันฉวี มีเดชา ผู้สมัครเขต 2 จ.นครศรีธรรมราช พรรคชาติพัฒนา ได้ยื่นฟ้อง กกต.นครศรีธรรมราช และ กกต.กลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน และกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ กกต.คืนสิทธิให้แก่ผู้สมัครเช่นกัน โดยศาลรับคำฟ้องทั้ง 3 คดีไว้ในสารบบความศาลปกครองสูงสุด หมายเลขดำ พ.1-3 / 2557 เพื่อจะพิจารณาว่าผู้ฟ้องมีสิทธิยื่นฟ้องและคดีอยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดก่อนที่จะมีคำสั่งต่อไป

### ● ทิมกฎหมายจ่อยื่นศาลฎีกาต่อ

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้พร้อมทิมกฎหมายของพรรคได้รับมอบอำนาจจาก 29 ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ 28 เขต ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่จะให้ผู้สมัครมีสิทธิรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ก่อนที่ กกต.จะประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครในวันที่ 8 มกราคมนี้ รวมถึงให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต. เนื่องจาก กกต.ทราบดีว่ามีกลุ่มคนที่พยายามขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ยื่นอุทธรณ์ให้เปลี่ยนที่รับสมัครและมีมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่ กกต.กลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ส่วนจะมีการยื่นศาลฎีกาต่อไปหรือไม่นั้น จะหารือกับฝ่ายกฎหมายของพรรคอีกครั้ง

ต่อมาเมื่อเวลา 15.00 น. นายวรวิญ หล้าแหล่ง ทนายความ เปิดเผยว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งนัดไต่สวนฉุกเฉินคำร้องของผู้

สมัครที่ยื่นแล้ว โดยเตรียมนำ นายวัฒนา เตียกุล ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องทั้ง 29 คน เข้าไต่สวนต่อองค์คณะในเวลาี่

### ● พรรคเล็กแห่ร้องศาลฎีกา

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ถนนแจ้งวัฒนะ นายไชยศักดิ์ แสงทอง ผู้สมัครเขต 7 พร้อมพวกที่เป็นผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคชาติพัฒนา เขต 3, 4, 6 ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยกรณีของผู้ร้องทั้ง 4 คน ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามกำหนดที่ กกต.เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556-1 มกราคม 2557 แต่ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากถูกกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปปิดล้อมสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง โดยทางผู้สมัครได้แจ้งความไว้ที่ สภ.ชะเมา จ.นครศรีธรรมราช ไว้เป็นหลักฐานแล้ว โดยผู้ร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกา วินิจฉัยว่า การเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวนั้น ให้มีผลเสมือนว่าผู้สมัครได้รับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้ว และขอให้ศาลฎีกา มีคำสั่งให้ กกต.ประกาศรับรองว่าเป็นผู้ได้รับสมัครเลือกตั้งในเขตดังกล่าวด้วย

ขณะเดียวกัน มีรายชื่อนว่า ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ไปยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลฎีกา วินิจฉัยกรณีเดียวกันนี้เช่นเดียวกัน อาทิ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3, 7, 8, 9 พรรคภูมิใจไทย, ผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ใหม่, ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราชเขต 7 พรรคประชาสามัคคี, ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประเทศไทย ซึ่งผู้สมัครดังกล่าวเป็นกลุ่มของผู้สมัคร ส.ส.ใน 28 เขตใน 8 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้

### ● ขาดไทยพัฒนาร้องด้วย

ต่อมาเวลา 15.30 น. นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายเกษม สรศักดิ์เกษม ประธานคณะกรรมการกฎหมาย และกิจการรัฐสภา พรรคชาติไทยพัฒนา นำผู้สมัคร ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน 15 คน ที่ไม่สามารถเข้าสมัคร ส.ส.เขตใน จ.นครศรีธรรมราช 5 คน, จ.สงขลา 5 คน, จ.พัทลุง 3 คน, จ.กระบี่ 1 คน และ จ.ชุมพร 1 คนได้ ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อให้ศาลฎีกา พิจารณาและมีคำสั่ง 1.ให้ พอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆ รับสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง 15 คน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.ขอให้ศาลฎีกา มีคำสั่งให้สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง 15 คน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และ 3.ขอให้ศาลฎีกา พิจารณาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความผาสุกของบ้านเมือง

## ● ร้องกท.สอบคุณสมบัติผู้สมัคร

วันเดียวกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายจาตุรนต์ บุญเบ็ญจรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มกรีน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมหลักฐานต่อกกต. ผ่าน น.ส.สุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กกต. เพื่อให้ กกต.ดำเนินการวินิจฉัยตรวจสอบคุณสมบัติของพรรคการเมืองในการส่ง ส.ส.เข้ารับสมัครลงเลือกตั้งว่าเป็นการกระทำ

เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเป็นกรกระทำ อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นการต้องห้าม มาตรา 94 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่ามีการทำตามขั้นตอนของกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การมาขึ้นหนังสือครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายเลือกตั้งหลายข้อ มีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในข้อนั้นคือ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ของพรรคการเมือง ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น โดยคาดว่าอาจจะมีหลายพรรคที่อาศัยช่วงชุลมุนหรือช่วงมีการชุมนุม จัดส่งผู้สมัครโดยไม่ผ่านลำดับขั้นตอนของกฎหมายที่แท้จริงลงรับสมัคร

“ก่อนหน้านี้มีสมาชิกพรรคบางคนถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะสมาชิกบ้านเลขที่ 111 และ บ้านเลขที่ 109 ที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นผู้สมัครในพรรคเพื่อไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งในระหว่างที่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งนั้น ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามกฎหมายระบุว่า เมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจะไปลงสมัครเลือกตั้งได้เลยหรือไม่ เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลย ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนที่ผมจะขอให้ กกต.วินิจฉัยถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะไปโดยสุจริตและชอบธรรมหรือไม่ รวมถึงมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหลายอย่าง” นายจาตุรนต์ กล่าว

## ● มติกกต.ตัดสิทธิ87ผู้สมัคร

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว วันเดียวกัน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต.วันนี้ได้พิจารณากรณีคุณสมบัติของผู้ที่ขึ้นสมัคร

ส.ส.บัญชีรายชื่อรวม 1,249 รายชื่อแล้ว และมีมติตัดสิทธิการเป็นผู้สมัครจำนวน 87 ราย เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 30 วัน จึงทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครตามมาตรา 72, 101 และคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ที่ถูก กกต.ตัดสิทธิสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้พิจารณาได้

ด้าน นายภูษงค์ นุตราชวงศ์ เลขานุการ กกต.กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติรับเลือกตั้งคือ การไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปเมื่อปี 2554 ทำให้มีลักษณะต้องห้ามไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง หากผู้สมัครต้องการโต้แย้งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานไปยื่นยัน ซึ่งเหตุที่ กกต.ยังไม่สามารถแถลงรายชื่อที่ชัดเจนได้ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด หลักฐานอื่นๆ ที่ชัดเจน รวมทั้งต้องให้นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.เป็นผู้ลงนามก่อน ซึ่งจะแถลงความชัดเจนให้สื่อมวลชนทราบในวันพรุ่งนี้ (7 ม.ค.) ส่วนกรณีที่กลุ่มกรีนขอให้ตรวจสอบว่า สมาชิกบ้านเลขที่ 111 และ 109 ที่เพิ่งพ้นการถูกตัดสิทธิเลือกตั้งสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ ตามกฎหมายเมื่อพ้นจากการถูกตัดสิทธิทางการเมืองแล้วถือว่าไม่มีปัญหา ขาวสะอาด สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ทันที

## ● พบเป็นบุคคลที่คนรู้จักอื้อ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ 87 รายชื่อที่ กกต.พิจารณานั้น แยกเป็นในส่วนที่มีปัญหาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ถึง 30 วัน และในวันสมัครไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองรวม 25 ราย ขณะที่เหลือส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเป็นกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัคร เช่น เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

ทั้งนี้ 87 รายชื่อบุคคลที่อยู่ในรายชื่อ กกต.พิจารณาคัดสิทธินั้น พบว่าเป็นบุคคลที่สังคมรู้จัก อาทิ นายอรินันต์ พงศ์เรืองรอง ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 75 นายจรล ดิษฐาอภิชัย ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 93 นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 94 พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 118 จากพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ตาม บุคคลใดที่ กกต.ไม่ประกาศรับรองรายชื่อ กกต.จะต้องดำเนินการคัดอาญาเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวด้วย ฐานเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังลงสมัคร ซึ่งมีโทษตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งมาตรา 139 จำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี และหัวหน้าพรรคก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้วย เพราะเป็นผู้ที่เซ็นยินยอมและส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัคร

## ● “เรื่องไกร” ร้องกกต.สอบ“วิชา”ขึ้นนำ

วันเดียวกัน นายเรื่องไกร สิกิจวัจนะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้ยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบนายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 53 และมาตรา 57 หรือไม่ จากกรณีนี้ นายวิชาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ โดยพาดพิงถึงอดีตสมาชิกรัฐสภา ที่มีรายชื่ออยู่ใน 383 คน ถูกร้องกรณีร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว. ที่อาจเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ตามความในมาตรา 57 วรรคหนึ่ง หรือไม่ และนายวิชามีหน้าที่ต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 47 วรรคหนึ่ง และมาตรา 50

## ● “มาร์ค”สวนใครเติมไฟการเมือง

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์รายการฟ้าวันใหม่ สถานีโทรทัศน์บลูสกาย แชนแนล ถึงกรณีที่นาย นพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตั้งคำถาม 6 ข้อถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่า ไม่น่าเชื่อว่าต้องให้ความสำคัญกับนาย นพดลแค่ไหน แต่การตัดสินใจลงหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิของพรรคการเมือง ถ้าถามว่า คนที่เติมไฟให้การเมืองคือพวกที่ตัดสินใจว่า ผลประโยชน์นายใหญ่อยู่เหนือผลประโยชน์ประเทศ โดยเฉพาะเรื่องนิรโทษกรรมที่มีการเตือนว่า อย่าทำ ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเติมไฟให้แก่การเมืองตั้งแต่แรก ส่วนเรื่องไม่ลงเลือกตั้งเป็นเรื่องปลายเหตุ และถือเป็นสิทธิ เพราะพรรคจะทำงานการปฏิรูป อีกทั้งที่ผ่านมาถ้าขับสมาชิกพรรคตลอดไม่ให้ขัดขวางการเลือกตั้ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น กกต.ต้องแก้ไขปัญหา แต่อยากถามกลับว่า นาย นพดล กับพรรคพวกไม่เคยถูกคิดบ้างหรือว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

## ● แนวดูตัวอย่างจลาจลบังกลาเทศ

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยังยกตัวอย่างสถานการณ์เลือกตั้งที่ประเทศบังกลาเทศ ที่เดินหน้าเลือกตั้งโดยไม่ฟังเสียงประชาชน ส่งผลให้เกิดจลาจลในขณะนี้ ว่า สถานการณ์ใน

บังกลาเทศล่วงหน้าไทยแล้ว เพราะเกิดเหตุ  
ปะทะกันรุนแรง ทำให้รู้สึกเป็นห่วงการเลือก  
ตั้งในประเทศไทย หากเดินหน้าเลือกตั้งต่อไป  
เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น  
ที่แสดงความเป็นห่วง เพราะ กกต.ยังห่วงว่า  
น่าจะเกิดความไม่เรียบร้อยได้ จึงยืนยันว่า  
หน้าที่รัฐบาลต้องพยายามหาคำตอบทางการ  
เมือง และต้องสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ  
ต่อต้านว่า ข้อเรียกร้องคืออะไร ไม่ใช่ทำเป็น  
ไม่รู้ไม่ชี้





หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เมื่อคุณเกาะของบรรณ

ฉบับประจำวันที ๗/๑/๕๙ หน้า ๑๕

## ศาลธน.นัดไต่สวนเงินกู้ 2 ล้านล. อีกคดีวินิจฉัยคำร้องแก้มาตรา 190

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 8 มกราคม เวลา 10.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานในคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาพรรคประชาธิปไตย (ปชป.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 169 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ศาลมีคำสั่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม หรือผู้แทน จัดทำเอกสารชี้แจง

และมาให้ถ้อยคำต่อศาลด้วย

จากนั้นในเวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.ปชป. ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และสมาชิกรัฐสภา รวม 383 คนที่ร่วมกันดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่จำกัดอำนาจรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองและกระทำการให้ได้ว่าซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่



# ร้องป.ป.ช. เบรกลงมติ แจ้งข้อหา 381 ส.ส.-ส.ว.

พท.ผวาเข้ายื่น ป.ป.ช. เลื่อนลงมติแจ้งข้อกล่าวหา 381 ส.ส.-ส.ว. แก่ รธน. ที่มาวุฒิสมาชิก ชี้ควรให้ผู้ถูกร้องแจงรายบุคคล อ้างหวั่น กปปส. นำไปขยายผล ด้านรองเลขาฯ ป.ป.ช. ยืนยันยังไม่ชี้มูล ย้ำต้องใช้เวลา นาน ส่วนศาล รธน. นัดพิพากษาแก่ ม.190 พุธนี้

## ร้องป.ป.ช.

กรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ป.ป.ช. เตรียมชี้มูลและแจ้งข้อกล่าวหา ส.ส.-ส.ว. ที่ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่มาของวุฒิสมาชิก เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข อดีต ส.ส.ยโสธร พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต ส.ส.นนทบุรี และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้เลื่อนการลงมติแจ้งข้อกล่าวหา 381 ส.ส. และ ส.ว. ที่ร่วมกันเสนอพิจารณาและลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. ในวันที่ 7 มกราคม ออกไปก่อน

นอกจากนี้ นายเรืองไกรได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมขอให้ ป.ป.ช. ใต้สวนคณะกรรมการ จำนวน 45 คน และผู้แปรญัตติในวาระที่ 2 อีก 202 คน เพราะถือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย โดยนายวิทยา อาคมพิทักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับหนังสือ

นายพีรพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ป.ป.ช. ควรให้ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงรายละเอียดเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นธรรม เพราะแต่ละคนถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่เหมือนกัน ขณะเดียวกัน การที่ ป.ป.ช. บางคนออกมาให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ ก่อนหน้านี้น่าจะเร่งรัดการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ทำให้พวกตนรู้สึกถูกข่มขู่และไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ หากป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่ 7 มกราคม จะทำให้กลุ่ม กปปส. ได้ประโยชน์ และหยิบยกเรื่องนี้ไปขยาย

ผลเป็นประเด็นเคลื่อนไหวในการชุมนุม จึงขอให้ ป.ป.ช. ระงับและเลื่อนการประชุมในวันที่ 7 มกราคม ออกไปก่อนจนกว่าจะพิจารณาคำร้องคัดค้านของพวกตน

ด้านนายวิทยา กล่าวว่า จะนำคำร้องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา แต่จะระงับหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ส่วนกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่ระบุว่า จะชี้มูล 381 ส.ส. และ ส.ว. ในวันที่ 7 และ 10 มกราคมนั้น ขอชี้แจงว่า จะยังไม่มีมติชี้มูลในวันดังกล่าวอย่างแน่นอน เนื่องจากจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกร้องหรือไม่ หากมีมติจะทำหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้มารับทราบ และชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน แต่หากครบกำหนดแล้วยังไม่มาจะถือว่าได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว จากนั้นจะนำเรื่องสรุปเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

สำหรับระยะเวลาพิจารณาคดีต่างๆ ที่ผ่านมา คดีที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 87 วัน เพราะข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา มีจำนวนน้อย แต่คดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า แต่ยืนยันว่าจะเร่งพิจารณาให้เร็วและรอบคอบที่สุด โดยจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ส่วนที่มีผู้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ข้อ มาตรา 68 หรือไม่ ล่าสุดมีรายงานข่าวเปิดเผยความคืบหน้าว่า วันที่ 8 มกราคม เวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นขอให้วินิจฉัยว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และสมาชิกรัฐสภา 381

การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองและกระทำการให้ได้ว่าซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไม่

ทั้งนี้ ในคำร้องดังกล่าวไม่ได้ระบุให้มีการยุบพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคเข้าร่วมการกระทำแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว หรือขอให้ตัดสิทธิทางการเมืองแต่อย่างใด ในคำร้องระบุแต่เพียงว่า ขอให้ยกเลิกการกระทำที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการชี้แจงมาแย้งมายังศาลรัฐธรรมนูญว่าประสงค์จะเข้าร่วมฟังคำวินิจฉัย

นอกจากนี้ วันเดียวกัน เวลา 10.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานในคำร้องที่ประธานรัฐสภา ผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคหนึ่ง (1) ว่าร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยศาลได้นัดให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้เสนอความเห็น นายนิกร ทองธีรราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน รมว.คลัง รมว.คมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล น.ส.สุภา ปิยะจิตติ นายทอง พิทยะ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล จัดทำชี้แจงและมาให้ถ้อยคำต่อศาลในวันดังกล่าวด้วย

### ชัด'ชัยเกษม'รมต.เถื่อน

นายสุเทพกล่าวต่อว่า วันนี้นายชัยเกษม นิตสิริ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ออกมาแถลงข่าวว่าการปิด กทม. เป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรง และยังชี้แจงด้วยว่าถ้าใครออกมาร่วมก็มีความผิดไปด้วย นำเสียดายนายชัยเกษม เคยเป็นถึงอัยการสูงสุด แต่ก็มี ความต่างพร้อยในคดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัดตะกั่วเบตนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ทราบว่าจะหลุดคดีมาได้ยังไง ทั้งนี้ การชวนพี่น้องออกมาชุมนุมกลางถนนสายต่างๆ ใน กทม. เป็นการกระทำที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิเอาไว้ เพราะเมื่อไรที่รัฐบาลเป็นทรราช นำอำนาจของประชาชนไปใช้โดยไม่ชอบ จึงเป็นสิทธิของประชาชนในการโค่นล้มได้

"น.ส.ยังลักษณะกับพวกนั้นแหละ เป็นพวกผิดรัฐธรรมนูญ ที่เห็นชัดเจนคือ ทำผิดกฎหมายที่จะพยายามเล่นอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม คนรู้กันทั่ว และที่ผิดใหญ่นั่น คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้ว แต่กลับยังปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีก จึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นรัฐบาลเถื่อน นายชัยเกษมก็อยู่ในรัฐมนตรีกลุ่มเถื่อน กลุ่มนอกกฎหมายนี้ด้วย" นายสุเทพกล่าว



ฉบับประจำวันที่..... 7/1/57 ..... หน้า..... 6

# เสียงวิพากษ์.ก.ส.5.5หมื่นล้านโปะจำนำ

## ชวานากดคั้นหนัก-รัฐเร่งเคลียร์ค่าข้าวให้จบเดือนม.ค.

● รัฐบาลเสียงดังเงินธ.ก.ส. วงเงิน 5.5 หมื่นล้าน จ่ายค่าข้าวให้ชวานา หลังแผนระบายข้าวเหลือ ธ.ก.ส.ตั้งเงื่อนไขต้องระบุแหล่งเงินใช้คืนให้ชัด พร้อมชี้ว่าแผนระบายข้าวของพาณิชย์ "นิวัฒน์ อ่าง" หวังเคลียร์ค่าข้าวจกภายในเดือนมกราคม นี้ ด้านชวานาเตรียมรวมพลกดดันรัฐ

นายนิวัฒน์ อ่าง อนุทรังโสภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียมเงินประมาณ 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการระบายข้าวและการกู้ เพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวว่ามี 2556/57 ที่ล่าสุดมีข้าวเข้าร่วมโครงการประมาณ 10 ล้านตัน โดยคาดว่าจะภายในเดือนมกราคมนี้ จะสามารถเคลียร์ค่าข้าวให้ชวานาได้เสร็จสิ้น ดังนั้นชวานาไม่ต้องห่วงว่าจะนำข้าวมาจำนำแล้วจะไม่ได้เงิน

"การจำนำข้าวยังมีภาระซื้อขายได้ตามปกติ ชวานานำข้าวมาร่วมโครงการจะได้เงินอย่างแน่นอน

ส่วนผู้ที่คัดค้านก่อนหน้านี้คาดว่าภายในเดือนมกราคมนี้จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ หลังจากที ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินออกไปเยอะและกระจายไปทั่วแล้ว" นายนิวัฒน์ อ่าง กล่าว

ขณะที่แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มกราคม กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำรงสภาพคล่อง 5.5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการจำนำข้าวในปีการผลิต 2556/57 โดย ธ.ก.ส.มีเงื่อนไขการสำรองจ่ายเงิน 2 ประการ ได้แก่ 1.กระทรวงการคลังต้องระบุแหล่งเงินที่จะชดเชยคืนให้ ธ.ก.ส.ที่ชัดเจน และ 2.กระทรวงพาณิชย์ต้องมีแผนระบายข้าวเพื่อนำเงินมาชำระคืน ธ.ก.ส. ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีการอนุมัติวงเงินดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้เกษตรกรที่นำข้าวเข้าโครงการ ยังรอรับเงิน

จากโครงการอยู่จำนวนมาก

"สภาพคล่องสำรองวงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท นี้ ธ.ก.ส.ได้ตั้งเงื่อนไขชัดเจนว่า ต้องระบุแหล่งเงินที่จะนำมาใช้คืนแก่ธนาคารด้วย เพราะเงินจำนวนนี้เป็นเงินฝากของธ.ก.ส. ที่ต้องคำนึงถึงความเชื่อมั่นของลูกค้านำมาด้วย หากไม่มีแผนชัดเจนว่าจะจ่ายคืนให้ธ.ก.ส.เมื่อไหร่ ธนาคารก็จะไม่อนุมัติจ่ายเงินก้อนนี้ออกไป" แหล่งข่าวกล่าว

นายนิวัฒน์ อ่างกล่าวถึงการคืนเงินจากการขายข้าวของรัฐบาล ว่า ล่าสุดยอดเงินสะสมจากปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มใช้โครงการรับจำนำจนถึงสิ้นปี 2556 นั้นรวม 1.8 แสนล้านบาท ส่วนการระบายข้าวหลังจากนี้ หากเป็นการระบายทั่วไป หรือทำสัญญาระยะสั้นก็สามารถดำเนินการได้ เช่น การขายตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟพี) หรือการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป แต่หากเป็นสัญญาระยะยาวก็ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากคนจะต้องเป็นผู้อนุมัติราคาขายข้าวที่นั้นๆ ซึ่งจะต้องผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไป คาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้รับคำตอบ

อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการจ่ายเงินรับจำนำข้าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ทำให้ชวานาในหลายจังหวัดไม่พอใจ โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ มีชวานาจาก 17 อำเภอ ใน จ.สุรินทร์ กว่า 5,000 คน นำโดยนายกอบสิน พ้อคำ ประธานสภาเกษตรกรมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 หลังจากที่ชวานาได้นำไปจำนำและรับใบประทวนมาตามโครงการ แต่เมื่อนำใบประทวนไปขึ้นเงินกับธ.ก.ส. กลับไม่ได้รับเงิน ซึ่งเป็นปัญหามานานกว่า 4 เดือนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีชวานาในหลายจังหวัดเตรียมเคลื่อนไหวชุมนุมปิดถนนเพื่อกดดันรัฐบาล

อวย

ยยย...จะตัดจรีตไปถึงไหนกันจะแม่คุณ ทำวีดีว้ายกระ  
ตัว ๑๓ มกรา ประชาธิปไตยมวลมหาประชาชนบานสะ  
พริบพร้อมกัน จะทำให้กรุงเทพฯ ดัน ไปไหน-มาไหนไม่  
สะดวกนะ...

แล้วที่รัฐบาลให้ดู-เดินไปเกณฑ์คนเสื้อแดง "ปิดทั้ง ๗๗  
จังหวัด" ประชันทันละ มันไม่ทำให้ "ตันทั้งประเทศ" ร้ายยิ่งไป  
กว่าดอกหรือ?

มวลมหาประชาชนเป็นคนสำนึกดี ยอมสละสุขตนวันนี้ ทำ  
หน้าที่ขับไล่โจรล้มสถาบัน-ปล้นบ้าน-กินเมือง ล้างเสนียดคนจัญ  
ไรให้แผ่นดิน ทางทางสู่ออนาคตใหม่ให้ไทยทั้งประเทศ

แล้วนางตอแหลกับรัฐมนตรีชี้ข้าราชการบอบทกษณ ออกมา  
ข่มขู่เป็นกบฏ ตอแหล-ตอแหลประเทศจะพัง เศรษฐกิจจะทรุด  
นักท่องเที่ยวยจะหนี การค้า-การขาย จะตายหมด

ช่างตดตทางปาก หน้าไม่อาย ไปตดให้ควายกลางทุ่งตมโน่น  
ไป...!

จะมาหลอกมหาประชาชนคนไทยที่ตาสว่าง-ตื่นรู้ให้กลัว  
ไม่สำเร็จหรอก เพราะสาธุชนคนดีส่วนใหญ่เขาเข้าใจ

เจ็บจากฝ่าตัดหนเดียว แล้วโรคหายขาด ดึกว่าอยู่อย่าง  
อมโรค เจ็บปวดทรมานไปจนตาย

และที่ว่า "จะตายหมด" นั้นนะ ถ้าตายจริง ไม่ใช่ตาย  
เพราะประชาธิปไตยมวลชนบานเต็มตามสี่แยกทั่วกรุง

มันตายเพราะประชานิยมมดทะเล ทุ้มมาโกง ๓.๕ แสนล้าน,  
๒ ล้านล้าน รับจำนำข้าวทุกเมล็ดเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง  
"ตายถึงรากประเทศ" ไปแล้วกว่า ๕-๖ แสนล้าน

และต้องเข้าใจ มวลมหาประชาชน โดยก้านันสุเทพ "หมอ  
ใหญ่" นั้น เป็นหมอเทพ ไม่ใช่หมอมาร

ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง ไม่ได้ขายตัวเอง ไม่ได้ขายชาติ-ขาย  
บ้านเมือง แลกยศ แลกตำแหน่ง แลกความร่ำรวยให้ตัวเอง

และที่แน่ๆ ด้วยสันติ-อหิงสา มวลมหาประชาชนใช้สิทธิ  
ตามมาตรา ๖๙ และทำหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญ

พิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ให้คงอยู่  
ไม่ฆ่าตำรวจทหาร ไม่เผาบ้าน-แยกเมือง ไม่ก่อวินาศกรรม

**เพลว เสง์น**  
คนปลายซอย  
plew\_seengern@yahoo.com

## ความเหมือน-ความต่าง '๕๓ กับ ๕๗'

ไม่อุ้มพระสยามเทวาธิราชไปให้เขมร...ล้านเปอร์เซ็นต์!  
และทั้งไม่ตกใจเข้าห้าง กวาดเบรนต์เนมเกลี้ยง เหมือนมือ  
เสื้อแดงที่ยิ่งลักษณ์-นางเยาวภา-นายสมชาย เคยไปลุมหัวอยู่ด้วยที่  
ราชประสงค์ ตอนปี ๕๓!

สรุปให้เห็นภาพเปรียบเทียบชัดๆ ระหว่างประชาธิปไตยมวล  
มหาประชาชนบานทั่วกรุง ๑๓ มกรา ๕๗ กับ นปช.ไพร่ข่มขู่ ปิดสี่  
แยกราชประสงค์ พฤษภาคม ๕๓

เหมือน "ขาว กับ ดำ"!

ก้านันสุเทพรู้ มวลมหาประชาชนรู้ คณะ กปปส.รู้ คือรู้ในสิ่งที่  
ตัวเองทำอยู่ว่า "ทำด้วยเจตนาอะไร"

ไม่ได้ทำด้วยหวังชั่ว-หวังร้าย ฉะนั้น ในวันที่ ๑๓ มกรา อะไร  
ควร-ไม่ควรแค่นั้นในภาคปฏิบัติ วิญญูชนเข้าใจชัด ว่าเส้นแบ่งแห่ง  
การข่มขู่เจตนาที่ยิ่งลักษณ์ กับเส้นแบ่งแห่งวิถีชีวิตประจำวันคนกรุง  
อยู่ ณ ตรงไหน

ที่ต้องบริหารให้สมดุล?

ณ ขณะนี้ รัฐบาลหยิบเอาสิ่งยังไม่เกิด มาวาดเป็นภาพใน  
อากาศให้กลัวกันล่วงหน้า ก็เข้าใจหรือกว่า เล่ห์เพทุบายในการศึก

เป็นกลวิธีหนึ่งที่แต่ละฝ่ายต้องจัดขึ้นมาใช้  
ดังนั้น ก็ขอบอกให้ "มนุษย์โลกสวย" ทั้งหลาย จงสบายใจ  
ได้...!

วันนั้น ใครอยากไปไหน-มาไหน เมื่อพฤษภา ๕๓ ไปไหน-มาไหนได้อย่างไร ๑๓ มกรา ก็ไปได้-มาได้เช่นนั้น  
แถมสบายกว่า ปีติในฐานะผู้สร้างว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมชาติกว่า!

เกรงแต่ว่า เมื่อเห็นประชาธิปไตยบานสะพรั่งสวยงามตามสี่แยกแล้ว ด้วยเลือดไทยร่วมแผ่นดินเดียวกัน

ก็จะเป็น ๑ ซอประชาธิปไตยในท้องถนนร่วมกับเขาด้วยนะซี?

เมื่อวาน (๖ ม.ค.๕๓) โทษฐานที่ผมตื่นเที่ยง เลยได้เห็น “นายชัยเกษม นิตสิริ” รวม.ยุติธรรม เวียนนั่งเบ้น คอ.ร.ส.ง.ดกกฎหมายชู้ก้านันสุเทพ และมวลมหาประชาชนหน้าจอโทรทัศน์

ก้านันสุเทพเป็นกบฏ เดือนเชิงชู้ ๑๓ มกรา ใครออกไปร่วมเป็นประชาธิปไตยมหาชนกับก้านันสุเทพ จะพลอยเป็นกบฏ โทษประหารตามไปด้วย!

ก็ต้องขอบคุณอดีตอัยการสูงลิ่วเท่าตึกชิน ที่ออกมาเดือนมวลมหาประชาชนผู้ทำหน้าที่ไล่โจรแผ่นดิน พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

แต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ท่านช่วยไปสร้างคร่อมมวลมหาประชาชนที่จะไปติดพร้อมๆ กันซัก ๑๐-๒๐ ล้านคน ไว้ให้พร้อมเถอะ

ว่าแต่ว่า ติดคุกกันหมด ๑๐-๒๐ ล้านคน ขอโทษ...แล้วพวกมึง “สมุนโจร” ระบอบทักษิณ จะเอาเงินเดือนที่ไหนแตกล่ะ?

ถามว่า ประชาชนร่วมขับไล่รัฐบาลโกงบ้าน-กินเมืองเจอข้อหา ร่วมกบฏ แล้วพวกข้าราชการ นักการเมืองที่อสังค์ชาติ ยอมรับใช้โจรหนี่คุก โจรปล้นบ้าน-กินเมืองล่ะ.....?

ไปกราบดินขอตำแหน่งบ้าง ไปให้ระดับยศให้บ้าง ไปเลาะตะเข็บกฎหมายโกงให้บ้าง ไปเป็นรัฐมนตรีร่วมทำงานให้คณะโจรเผาบ้าน-เผาเมืองบ้าง

อย่างนี้...ก็ต้องเจอข้อหา กบฏ ผิดกฎหมายชั้นร้ายแรง มีอายุความถึง ๒๐ ปีด้วยใช่ไหม?

ช่วยกูดม้อละทีนี้ มีเงินจากการเป็นบอร์คก็ไม่ทันได้ใช้ ติดคุกดอแห่งชะก่อนละมึงเอ๊ยยยย...!

นายชัยเกษมเขาอ่านโพยชู้อีกตอนว่า

“.....มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้มีความเห็น

ต่าง หรืออาจปะทะกับกลุ่มผู้ไม่หวังดี ซึ่งจงใจจะสร้างสถานการณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง”

พูดได้คำเดียวว่า...อนาถ!

คุณเป็นคณะรัฐบาล ช้ามาทำหน้าที่ใน คอ.ร.ส.ม.กฎหมายพิเศษใช้ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันเหตุร้าย เสริมสร้างความสงบให้บ้านเมือง และให้ความปลอดภัยประชาชน

แล้วคุณยก “ความเสี่ยงสูง” ที่จะเกิดปะทะมาพูดได้อย่างไร?

ด้วยอำนาจเต็มมือ ถ้ารู้ว่ากลุ่มไหนเป็นผู้ไม่หวังดี มีความเห็นต่าง จงใจสร้างสถานการณ์ด้วยเจตนาปะทะกับมวลมหาประชาชน ก็ไปจัดการซะซี อย่าให้มันมาสร้างสถานการณ์!

ผมจะเตือนความจำให้ ตั้งแต่ก้านันสุเทพจัดชุมนุมไล่โจรประเทศที่สามเสน จนย้ายมาราชดำเนิน นี่ก็เข้าเดือนที่ ๓ แล้ว

ไม่ปรากฏเลยว่า มวลมหาประชาชนจะไปไล่ทุบ ไล่ตี ไล่ยิง ไล่ปะทะ ไปทำอะไรก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ทั้งกับชีวิต และทรัพย์สินคนอื่นเลย

ตรงกันข้าม สิ่งที่คนทั้งโลกประจักษ์ เห็นตำรวจ เห็นชายชุดดำในกลุ่มตำรวจ เห็น นปช.เสื้อแดง เห็นขบวนการระบอบทักษิณ เห็นกองกำลัง (ไม่) ทราบสัญชาติ

ไล่ทุบ ไล่ตี ไล่ยิง ไล่ปาแก๊สน้ำตา ไล่ล่ามวลมหาประชาชน และก้านันสุเทพ นิตสิริ และกระหังสันติ-อหิงสาอย่างกองทัพธรรม ก็ยังไม่วายเจอะระเบิด!

สรุปชัดก็คือ มวลมหาประชาชน เป็นสุจริตชนสร้างเมือง ไม่ทำร้ายใคร ไม่ทำลายบ้านเมือง

และชู้ดๆ...

ฝ่ายทำร้ายใคร ฝ่ายทำลายบ้านเมือง ฝ่ายไม่หวังดี ฝ่ายจงใจสร้างสถานการณ์ ก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาล ฝ่าย คอ.ร.ส.นั้นแหละ!

ถ้าชัยเกษม หรือคณะรัฐบาล หวังดีต่อสถานการณ์บ้านเมือง ก็มี ๒ วิธีให้เลือกทำ

๑.อย่าให้ตำรวจ-นปช.-กองกำลังไม่ทราบฝ่ายสร้างสถานการณ์ และมาปะทะ ด้วยเจตนาทำร้ายมวลมหาประชาชน และ ๒.บอกปู ให้รับหนี่ไป

ก่อนตาย “คากระดอง”!.



# ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๕7 หน้า 1๐๐ 15

# 3สภาธุรกิจยื่นจดทักใหญ่ ขู่ตัดปีกจากรอง

## ● ปิดกรง □ ต่อจากหน้า 1

ประสานทุกฝ่ายเร่งหารือทางออก ยุติแผน  
ชัตดาวน์กทม. ซึ่งต้องได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้  
คมนาคมตั้งคุมเข้มจัดรถรับส่งประชาชนเข้า  
เมือง ซึ่งมีคนเดือดร้อนร่วมล้านคนหากปิดกรุง  
ได้จริง ก.คลังระงับจัดเก็บภาษีลดอื้อ ด้านนัก  
ท่องเที่ยวหดหายไปกว่า 4 แสน ส่วนเที่ยวบิน  
แจ้งคแล้ว 60 เที่ยวบิน รมว.ยุติธรรมเตือน  
ปชช.ร่วมมือเข้าข่ายผิดกฎหมาย ราชิตเตรียม  
ยื่นศาลออกหมายจับ 33 แกนมีอบที่ไม่มาตาม  
หมายเรียก พร้อมขอหมายเรียกชุด 3 ทั้งพุทธ  
อิสระ หัวขบวนมีอบสี่ลม ถวิล สุนทรญาณ โคน  
ด้วย ด้านตร.คุมมีอบเสียชีวิตอีกคน พฐ.เผยผล  
ตรวจวิถีกระสุน ชี้ค.ต.เหยื่อปืน ถูกยิงขณะนั่ง

## ★ วอนปชช.อย่าทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายชัยเกษม นิติสิริ  
ปฏิบัติหน้าที่รมว.ยุติธรรม แถลงว่าการที่นาย  
สุเทพ เทือกสุบรรณ และแกนนำมีอบประกาศ  
เดินขบวนใหญ่ทั่วกทม.เพื่อปิดกทม. เพื่อให้  
รัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการต่อไปได้  
และชวนให้ประชาชนนำรถยนต์จอดขวาง  
ถนนทุกแยก ตั้งแต่ที่คู่ด่านรัฐบาลบนถนน  
สำคัญหลายแห่ง คัดนำตัดไฟสถานีที่ราชการ  
ทุกแห่งรวมทั้งบ้านนายกฯ และคณะรัฐมนตรี  
โดยจะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ 13 ม.ค.เป็นต้น  
ไปนั้น ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าการกระทำ  
ดังกล่าวเป็นการปิดกั้นการจราจร การใช้รถ  
บรรทุกเปิดเครื่องกระจายเสียง การนำรถยนต์  
จอดกีดขวางบนถนน การคัดนำตัดไฟสถานีที่  
ราชการรวมถึงบ้านนายกฯ และคณะรัฐมนตรี  
นั้น ล้วนเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมาย  
หลายฉบับ ไม่ว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร กฎหมายอาญา กฎหมายว่า  
ด้วยการจราจรทางบก กฎหมายควบคุมการ  
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง และกฎหมาย  
ว่าด้วยการสาธารณสุข และเป็นการละเมิด  
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป และ  
ขณะนี้นายสุเทพตกเป็นผู้ต้องหาในความผิด  
ฐานเป็นกบฏ ซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรงโทษ  
สูงถึงประหารชีวิต

ส่วนแกนนำคนอื่น ๆ ก็ตกเป็นผู้ต้องหาว่า  
กระทำความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งคณะ  
ทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบ  
ให้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา  
แล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีแกนนำผู้ใดมาตามหมาย  
เรียกแต่อย่างใด โดยพนักงานสอบสวนคดี  
พิเศษจะได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อ  
ขอออกหมายจับต่อไป

## คุยทุกฝ่าย-ห่างรุนแรง ข้อเสนอแกนมีอบชุด 3 เทือกเงินอีกวันนี้ฟังธน

3 สภาธุรกิจเตรียม □ อ่านต่อหน้า 15

ส่วนแกนนำคนอื่น ๆ ก็ตกเป็นผู้ต้องหาว่า  
กระทำความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งคณะ  
ทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบ  
ให้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา  
แล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีแกนนำผู้ใดมาตามหมาย  
เรียกแต่อย่างใด โดยพนักงานสอบสวนคดี  
พิเศษจะได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อ  
ขอออกหมายจับต่อไป

### ★ ข้อจ้อร่วมเป็นตัวการด้วย

ดั่งนั้นการที่ผู้ร่วมชุมนุมรู้อยู่แล้วว่านายสุเทพและแกนนำซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหา ร่วมกันกระทำการเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 และมาตรา 114 ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่งละเมิดต่อกฎหมาย ตามมาตรา 116 ร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา 215 และกฎหมายอื่น และจะกระทำความผิด ซึ่งเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายดังกล่าว ผู้ที่รู้แล้วยังคงตกลงใจที่จะกระทำการร่วมกับนายสุเทพและแกนนำก็จะเข้าข่ายเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต่อกฎหมายฐานเป็นกบฏอันเป็นความผิดลกรรจ์และความคิดอื่นๆ ด้วย จึงขอให้ใช้วิจารณญาณใคร่ครวญให้คิดว่า การเข้าไปร่วมปิดกั้น ตามที่นายสุเทพ และแกนนำประกาศไว้หรือไม่ เพราะจะเสี่ยงต่อการร่วมกระทำความผิดกฎหมายซึ่งมีอายุความยาวถึง 20 ปี ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีในภายหน้าได้ตลอดเวลา และอาจได้รับอันตรายและจะเป็นการซ้ำเติมชาติบ้านเมืองยิ่งขึ้น ไปอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

### ★ จ้อหมายจับ 33 แกนนำ

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เฟ็งคิชฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงผลการประชุมคณะพนักงานสอบสวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ดีเอสไอ ตำรวจ และอัยการ โดยในที่ประชุมมีมติขออนุมัติศาลออกหมายจับแกนนำ กปปส. 33 ราย ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อ้างเพียงติดภารกิจชุมนุม หรือติดธุระปีใหม่ที่ สำคัญแกนนำกปปส. ทั้งหมดยังคงร่วมกันกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง คุกคามถึงขั้นจะปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในวันที่ 7 ม.ค. พนักงานสอบสวนจะประชุมชุดปฏิบัติการย่อย 10 ชุด เพื่อเตรียมยื่นคำร้องขอหมายจับแกนนำ กปปส. ทั้ง 33 ราย ภายในวันที่ 8 ม.ค. นี้ และจะออกหมายเรียกแกนนำกปปส. แถวที่ 3 ซึ่งกลุ่มที่เป็นนักเคลื่อนไหวประมาณ 15 ราย มารับทราบข้อกล่าวหาด้วย

### ★ ยื่นเร่งไต่สวนตอนประกัน

นายธาริตกล่าวต่อว่า สำหรับแกนนำ กปปส. ที่เคยเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดสนามบิน 9 ราย ที่ดีเอสไอ เลขขอศาลถอนประกันเนื่องจากฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว และศาลนัดพิจารณาในวันที่ 23 ก.พ. นี้ ดีเอสไอจะยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนถอนประกันเร็วขึ้น เนื่องจากแกนนำชุดดังกล่าวยังมีพฤติกรรมกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเคลื่อนไหวในวันที่ 13 ม.ค. นี้

### ★ หมายเรียกเพิ่ม 12 แกนนำ

รายงานข่าวจากดีเอสไอเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อแกนนำผู้ชุมนุมที่อยู่ในข่ายอาจจะถูกดีเอสไอพิจารณาออกหมายเรียก แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเป็นกลุ่มที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 กรณีร่วมกันเป็นกบฏ และมาตรา 116, 215 กรณียุยงให้ประชาชนล่งละเมิดกฎหมาย และมั่วสุมเพื่อก่อความไม่สงบในบ้านเมือง ประกอบด้วย 1. นายไพกร พลสุวรรณ 2. นายสมเกียรติ หอมละออง 3. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 4. หลวงปู่พุทธอิสระ 5. นายสาวิทย์ แก้วหวาน 6. นายสาธิต เชกัล 7. นายกิตติชัย ไสสะอาด 8. นายคมสันต์ กองศิริ 9. นายพิเชษฐ พัฒนโชติ 10. นายมันแมน มุ่งการดี 11. นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ 12. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผอ.สำนักข่าวทีนิวส์



# ขอจับ 33 กปปส. ปิดเหลี่ยมแทนบั้ง

ไทยโพสต์ • รัฐบาลพวหนักชัตดาวนักรงเทพฯ ส่งรัฐมนตรีเรียงหน้าชู "ยิ่งลักษณ์" ท้องคาถาสภาปาที่ปฏิรูป ใช้ 90 กองร้อยคุมพร้อมเตรียมจัด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก "ชัชเกษม" บอกมวลมหาประชาชนเดิน 13 ม.ค.เข้าช่วยร่วมกบฏ ทะแแม่! ชี้เสี่ยงชีวิตปะทะผู้เห็นต่าง "จารุพงศ์" บีบผู้ว่าฯ เช็กบิลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเวที "สุณิสา" วาดภาพปฏิวัติเป็นฉากๆ "ริตสีดวง" เรียกแขกออกหมายจับ 33 แกนนำฟ่วงหมายเรียกรอบ 3 อีก 15 ราย "กองทัพ" แจงย้ำชนกำลังและยุทธโธปกรณ์เพื่อวันเด็กและวันกองทัพไทย กปปส.ชัตป่ายลี

ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากหลายภาคส่วน ในกรณีชัตดาวนักรงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดยเมื่อวันจันทร์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ไปเป็นประธานเปิดร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่สนามบิณสูวรรณภูมิ ยังคงมีลีหน้ายิ้มแย้มในระหว่างปฏิบัติการ

อ่านต่อหน้า 12

## ขอจับ

และเมื่อเวลา 10.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เดินทางไปยังฝ้ายดับเพลิงและกู้ภัยทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 12 กองร้อย, ทหารเรือ 1 กองร้อย และทหารบก 1 กองร้อย รวมทั้งสิ้น 2,250 นาย โดยนายฯ ได้เดินทักทายพูดคุยถ่ายรูปหมู่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ท้ามกลางเสียงปรบมือและตะโกนจากฝั่งตำรวจว่า "นายฯ ลู้ๆ", "ลู้เพื่อประชาธิปไตย", "นายฯ ลู้ๆ เพื่อประเทศ" ตลอดเวลา ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ถึงกับน้ำตาคลอเบา ขณะทีทหารเพียงแค่ปรบมือตามเสียงประกาศเชิญชวนผ่านเครื่องขยายเสียงของตำรวจเท่านั้น

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี กปปส.ประกาศชัตดาวนักรงเทพฯ ว่าเป็นห่วง เพราะสถานการณ์ในส่วนของความเชื่อมั่นเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจถือเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เราเป็นห่วงว่าเหตุการณ์จะบานปลาย และขออัญกลุ่มผู้ชุมนุมว่า การชุมนุมวันที่ 13 ม.ค. เมื่อได้แสดงออกแล้วก็อย่าปิดสถานที่ราชการ หรือตัดน้ำตัดไฟเลย เพราะจะทำให้การบริหารประเทศเดินหน้าด้วยความลำบาก

นายฯ ยังกล่าวถึงการดูแลความสงบจากการวางกำลังเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการบูรณาการจากตำรวจและทหารร่วมกัน และเน้นการดูแลปกป้อง กทม. ไม่ได้เน้นทำให้ประชาชนก้าวไปสู่ความรุนแรง ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ความละมุนละม่อมและดูแลความปลอดภัยอย่างสันติ โดยเฉพาะการปกป้องสถานที่ราชการ รวมถึงสนามบิณสูวรรณภูมิที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม

"ได้มีการหารือกันว่าจะออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินแล้วจะได้คำตอบอะไร ซึ่งได้คำตอบว่าเป็นการใช้กฎหมายที่แรงขึ้น นั่นคือการนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อม อดทนอดกลั้น ซึ่งเห็นใจทุกๆ ฝ่าย ทุกวันนี้เราใช้ความอดทนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบหรือเผชิญหน้า" น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบเรื่องแนวโน้มการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อถามว่า ถ้าสถานการณ์เพิ่มความรุนแรงขึ้น หากจำเป็นต้องประกาศใช้จะใช้หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า เป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ขอเรียนว่าจะพยายามไม่ใช้ ณ เวลานี้ขอยืนยันว่ายังใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงอยู่ ส่วนการที่ผู้ชุมนุมประกาศไปปิดล้อมตัดน้ำตัดไฟที่บ้านและรัฐมนตรีคนอื่นๆ หากทำจริงถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คงไม่สามารถ

พูดอะไรได้ คงต้องอยู่ที่ประชาชนและสังคม แต่ข้อให้เห็นใจ การตัดน้ำตัดไฟที่บ้านไม่ได้ ทำให้การทำงานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ธรรมดาต้องทำงาน แต่ถ้าทำแบบนั้นอาจมีความรุนแรง อาจกระทบกระทั่งกัน ซึ่งไม่มีใครต้องการเห็นเหตุการณ์เช่นนั้น

“ขอความกรุณาและความร่วมมือ แล้วหันมาหาทางออกร่วมกันโดยเปิดเวทีปฏิรูปประเทศ มาเสนอแนะความเห็นร่วมกัน ว่าต้องการให้รัฐบาลทำอะไร การแก้ไขความเห็นต่างในอดีตควรมาแก้ไขในสภาพปฏิรูป ยืนยันว่าต้องการให้เป็นเวทีกลางที่รวมทุกภาค เพราะประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง” น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุ

**อ้างคนไทยใน ตปท.ต้น 2 ก.พ.**

ขณะเดียวกัน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ ได้แถลงข่าวว่า ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่างๆ 92 แห่ง จาก 67 ประเทศ ว่า มีคนไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกว่า 143,800 คน จากคนไทยในต่างประเทศทั้งหมด 1,039,032 คน ซึ่งจำนวนผู้มาลงทะเบียนครั้งนี้บ่งชี้ว่า คนไทยในต่างประเทศอยากเห็นการเลือกตั้งใหญ่วันที่ 2 ก.พ.นี้ และประชาคมโลกก็ยอมรับในแนวทางประชาธิปไตย ฉะนั้น ขอเรียกร้องไปยังกลุ่ม กปปส.ที่พยายามขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้ง ไปจนถึงการประกาศปิด กทม. ถือว่าเป็นการสร้างควมวุ่นวายและสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติ

นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม ได้

แถลงข่าวที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส. เนื่องจากการประกาศปิด กทม.พร้อมปิดแยกและถนนสายต่างๆ รวมทั้งตัดน้ำตัดไฟสถานที่ราชการ และบ้านพักของนายกฯ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ ถือว่าเข้าร่วมกระทำผิดต่างๆ จะเข้าข่ายเป็นตัวการ หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต่อกฎหมายฐานเป็นกบฏด้วย จึงขอให้ประชาชนทบทวนเรื่องร่วมชุมนุม เพราะมีแต่จะสร้างความเสียหายและเสี่ยงได้รับอันตราย เพราะมีแนวโน้มจะเกิดการกระทบกระทั่งกับกลุ่มที่เห็นต่าง สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด

มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายจตุพร ศรีสวัสดิ์ รมว.มหาดไทย ได้มีบันทึกข้อความถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจสอบการกระทำของกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมการชุมนุมของ กปปส.เมื่อวันที่ 4 ม.ค. โดยเนื้อหาระบุว่า กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นเวทีร่วมกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดฐานกบฏ และศาลออกหมายจับแล้ว จึงถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย จึงให้ตรวจสอบว่ามีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรายใด

ที่เข้าร่วม และให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายระเบียบโดยเคร่งครัด เพราะหากไม่ดำเนินการใดๆ จะถือได้ว่าจะเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายจตุพรยังยืนยันว่า ได้มีบันทึกถึงปลัด มหาดไทยขอให้ตรวจสอบตามหน้าที่ ส่วนการจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบหรือไม่นั้น ก็คงจะต้องไปถามปลัด โดยปลัดต้องแจ้งไปยังผู้ว่าฯ หากผู้ว่าฯ ไม่ทำก็ผิด

**ออกหมายจับ 33 แกนนำ**

ขณะเดียวกัน นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้แถลงผลการประชุมคณะพนักงานสอบสวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ดีเอสไอ, อัยการ และตำรวจ จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ว่า ที่ประชุมมีมติขอหมายจับแกนนำ กปปส. 33 ราย ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่มาตามหมายเรียก และยังร่วมกันกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องลุกลามถึงขั้นจะปิดกรุงเทพฯ โดยในวันที่ 7 ม.ค. พนักงานสอบสวนจะประชุมชุดปฏิบัติการย่อย 10 ชุด เพื่อยื่นคำร้องขอหมายจับแกนนำทั้ง 33 รายภายในวันที่ 8 ม.ค. และจะออกหมายเรียกแกนนำ กปปส.ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหว 15 รายมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย

ร.ท.หญิงสุดิสลา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้หวังดีได้แจ้งข้อมูลมายังพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับแผนการลับ 10 ประการของแกนนำ กปปส. ซึ่งพรรคไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่ แต่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันกับ กปปส. ควรตอบคำถามเหล่านี้ โดยเนื้อหา 10 ข้อที่ ร.ท.หญิงสุดิสลา ระบุว่า ส่วนใหญ่ชี้ว่ามีการจงใจให้ทหารปฏิบัติในวันที่ 14 ม.ค.เพื่อเป็นพระเอก โดยมีโควตนายกฯ เป็นของทหาร และจะอยู่บริหารประเทศ 1 ปี เพื่อทำลายกลุ่มตรงข้ามพรรค ปชป.และ กปปส.

ในช่วงเย็น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายสุรพงษ์ในฐานะกำกับดูแล ศอ.รส. พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคง ได้เข้ารายงานการเตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุมในวันที่ 13 ม.ค.ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่ง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช. กล่าวภายหลังว่า จากการประเมินเชื่อว่าในวันที่ 13 ม.ค.จะมีผู้ร่วมชุมนุมถึงหลักแสน โดยมวลชนจากพื้นที่ภาคใต้จะเดินทางขึ้นมาในวันที่ 11-12 ม.ค. ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องดูแลการเดินรณรงค์ของกลุ่ม กปปส.ทั้ง 3 วันก่อนว่า จะเกิดการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด

**สั่งเตรียม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน**

มีรายงานว่า นายกฯ ได้ย้ำในที่ประชุมให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้หลักสันติวิธีพูดคุย อย่าให้เกิดความรุนแรง แต่เพื่อความไม่ประมาทให้เตรียมกฎหมายไว้ทุกระดับ ทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก แต่ต้องหารือร่วมกันให้ตกลงผลระหว่างฝ่ายการเมือง ทหาร และตำรวจ โดยหากจำเป็นต้องใช้ก็ควรใช้ ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ในปฏิบัติการวันที่ 13 ม.ค.นั้น เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร 40 กองร้อย

และตำรวจ 50 กองร้อย

วันเดียวกัน ตัวแทนกองทัพทางออกมายืนยันถึงการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนกำลังและยุทธโปกรณ์ โดย พ.อ.หญิงศิริจันทร์ทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่ ในวันที่ 9 ม.ค.นี้ กองทัพบกจะเคลื่อนย้ายยุทธโปกรณ์จำนวนมากจากหน่วยที่ตั้งใน จ.ราชบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.ลพบุรี และในบางเขตของ กทม. เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โดยจะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า และกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โดยหลังจบกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 11 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จะเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม จึงขอแจ้งมายังประชาชนให้ได้รับทราบ และอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่เกิดขึ้น

ด้าน พล.ต.วรชาติ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) ยืนยันว่าการเคลื่อนรถถัง รถเกราะ และยุทธโปกรณ์ทางทหาร พร้อมกับกำลังทหาร ไม่ใช่การเตรียมความพร้อมเพื่อก่อรัฐประหารอย่างที่มีข่าวลือ

พ.อ.วินัย สุวาริ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวย้ำว่า การเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธโปกรณ์ในช่วงนี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กและร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ทั้ง 2 งานถือเป็นแผนปฏิบัติปกติตามวงรอบประจำของทุกปี ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองอย่างที่บางฝ่ายได้ให้ข้อมูลไว้ ขณะนี้สังคมอ่อนไหวต่อกรรับรู้ข่าวสาร อยากให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์

**ยิงถล่มการ์ดต่อเนื่อง**

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในจุดต่างๆ นั้น ยังคงมีเหตุความรุนแรงไม่ขาดฝืนเกิดขึ้น โดย

เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น. ได้มีกลุ่มเด็กแว้นซึ่งจักยานยนต์หลายคัน ยิงอาวุธปืนและปาประทัดยักษ์เข้าใส่การ์ด กปปส.ที่วางกำลังอยู่บนถนนตะนาว ในท้องที่ สน.ชนะสงคราม จนเกิดเหตุชุลมุน และเมื่อเสียงปืนสงบลงกลุ่มก่อเหตุได้หลบหนีไป โดยการยิง กปปส.ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่นายทุน ทุนอุ หรือนายบิง ชาวพม่าลูกจ้างขนขมบั้งร้านพรชัยที่อยู่ใกล้เคียง ถูกลูกหลงกระสุนเจาะเข้ากลางหลัง 1 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งเจ้าหน้าที่นำส่งรพ.รามธิบดี และล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. แถลงถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ ในวันที่ 5-6 ม.ค.ว่า มีเหตุเกิดขึ้น คือ 1.เมื่อเวลาประมาณ 22.20 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่บริเวณลานน้ำพุข้างกระทรวงศึกษาธิการ มีการจุดประทัดยักษ์ 2 ดอก และยิงปืน 5 นัด อีกทั้งยิงปืนเข้ามาบริเวณฝั่งตำรวจ 1 นัดด้วย แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ ต่อมาเวลาประมาณ 22.27 น. มีเสียงประทัดยักษ์ดังขึ้น 5 นัด ที่บริเวณเดิม แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ 2.เวลาประมาณ 05.00 น. เกิดเหตุประชาชนถูกยิงบาดเจ็บที่หน้าร้านพรชัย

เกอร์รี ถนนตะนาว ผู้ถูกยิงชื่อ นายทุน ทุน  
อู หรือนายบิง อายุ 20 ปี ชาวพม่า โดยถูก  
อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ด้านหลัง กระสุนทะลุ  
หน้าอก ซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว โดยเจ้า  
หน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม อยู่ระหว่าง  
สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิด

ส่วนที่หน้าอาคารสิลมคอมเพล็กซ์ ถนน  
สิลม ในช่วงเวลาใกล้เคียง นายสมเกียรติ  
หอมละออ ประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อ  
ประชาธิปไตย ได้เปิดเวทีปราศรัยเคลื่อนที่เพื่อ  
แสดงเจตนารมณ์ขับไล่รัฐบาล และรณรงค์  
เชิญชวนชาวสิลมเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม  
กปปส.ในวันที่ 13 ม.ค. โดยนายสมเกียรติได้  
อ่านแถลงการณ์สนับสนุนเดินหน้าการปฏิรูป  
ใน 6 ข้อ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนออก  
มาเป่านกหวีดอย่างต่อเนื่อง ทั้งวันที่ 8 ม.ค.,  
10 ม.ค. และ 13 ม.ค. ซึ่งก็มีประชาชนเริ่ม  
ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อ  
ร่วมกิจกรรม

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.  
ได้แถลงเรียกร้องให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ  
รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอ  
ซีที) ออกมาชี้แจงกรณีกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมใช้  
ยาเสพติดว่า รัฐบาลกล่าวร้ายประชาชนโดยไร้  
หลักฐานและไร้ความรับผิดชอบ ดังนั้น กปปส.  
ขอให้ น.อ.อนุดิษฐ์ออกมาชี้แจงว่าใครเสพ  
ยาอะไร และมีผลอย่างไร ส่วนกรณีที่น่าย  
ชัชเกษมแถลงว่า หากประชาชนออกมาร่วม

ชุมนุมใหญ่ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ จะผิดกฎหมาย  
และเกิดเหตุรุนแรงนั้น เห็นว่าเป็นการข่มขู่  
และขอเรียนว่าประชาชนทราบดีอะไรผิดหรือ  
ถูกกฎหมาย

“หากรัฐบาลไม่ยอมให้เกิดเหตุปะทะ  
ขึ้น รัฐบาลต้องหยุดปลุกปั่นมวลชนคนเลื้อ  
แดง เพราะที่ผ่านมากำหนด นำข.พยายาม  
ปลุกเรื่องทหารจะก่อปฏิวัติ” นายเอกนัฏกล่าว  
**เปิดเส้นทางรณรงค์**

นายเอกนัฏยังกล่าวถึงเส้นทางเดินในวันที่  
7 ม.ค. เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมชุมนุมใหญ่  
วันที่ 13 ม.ค.ว่า ขบวนเริ่มต้นที่เวทีอนุสาวรีย์  
ประชาธิปไตยในเวลา 08.30 น. เดินผ่านท้อง  
สนามหลวง ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า ผ่านสี่  
แยกอรุณอมรินทร์ ห้างสรรพสินค้าพาด้า เลี้ยว  
ขวาเข้าเจริญสีทวงศ์จนถึงแยกสิรินธร เข้า  
ถ.สิรินธร ข้ามสะพานซังฮี้ ถ.สามเสน ผ่าน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รร.เซนต์คา  
เบรียล เลี้ยวขวาเข้าบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า  
ถ.พระยาสุเรนทร์ ถ.ดินสอ และกลับถึงเวที  
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมกว่า 9 กิโลเมตร

นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือ  
ข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย  
(คปท.) กล่าวถึงแนวทางการเคลื่อนไหวของ  
กลุ่ม คปท.ว่า อยู่ระหว่างการหารือ และกำลัง  
ประเมินสถานการณ์การชุมนุม เนื่องจากได้  
รับการยืนยันจากแหล่งข่าวหลายแหล่งว่า จะ  
ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมไม่ว่าเป็นฝ่ายเจ้า  
หน้าที่รัฐ หรือมือที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องที่ คปท.ต้อง  
นำมาพิจารณา ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า จะมี

การอุ้มบุคคลที่ใกล้ชิดกันนำ จึงขอเรียกร้อง  
ไปยัง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผบ.ตร.เข้า  
มาตรวจสอบอย่างจริงจัง

“ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป มีกลุ่ม  
ต่างๆ ไม่ทราบว่าเป็นใครมาก่อความวุ่นวาย  
ใช้วัตถุคล้ายระเบิด หรือมีการยิงปืนเข้ามา  
ในพื้นที่การชุมนุม โดยเมื่อคืนนี้ทั้ง 3 เวทีถูก  
กระทำ ซึ่งเวที คปท.ถูกกระทำตั้ง 22.00-  
24.00 น. ส่วนกองทัพธรรมจะเริ่มมีเหตุ  
ตั้งแต่ 22.00 น.เช่นกัน และในส่วนของเวที  
ราชดำเนินจะถูกกระทำในช่วงเวลา 04.00  
น. การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำเป็นกระ  
บวนการ แต่เรื่องนี้ไม่เคยมีความคิดเห็นจาก  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่าจะดำเนินการอย่างไร การ  
เพิกเฉยทำให้คิดได้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์มีส่วน  
เกี่ยวข้องด้วย” นายนิติธรกล่าว

และเมื่อเวลา 21.30 น. ตัวแทนคน  
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ได้ยื่นมอบเงินที่ใส่  
ซองมาจำนวน 132,000 บาทให้นายสุเทพ  
บนเวที ซึ่งต่อมานายสุเทพได้กล่าวขอบคุณ  
และปราศรัยโดยชี้แจงเวที 7 จุดว่า จุดแรก  
ที่แจ้งวัฒนะ ศูนย์ข้าราชการ จะมี กปปส.  
นนทบุรีเป็นแกนหลัก และหลวงปู่พุทธ  
อิสระไปร่วม เวทีที่ 2 ที่ห้าแยกลาดพร้าว  
จะมีมวลมหาประชาชนจากภาคเหนือและ  
อีสาน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์และธรรมศาสตร์ดูแล เวทีที่ 3  
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวทีที่ 4 สีแยกปทุมวัน มี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ เวทีที่ 5  
สวนลุมพินี มีพี่น้องชาวสิลมเป็นเจ้าภาพ เวทีที่  
6 ที่ไอคอนนครมี มศว และนิด้าเป็นเจ้าภาพ  
โดยมีประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และเวทีที่ 7 ราชประสงค์ มีศิลปิน ดารา นัก  
ร้อง โดยมี อ.เสรี วงษ์มณฑา และคณาจารย์  
หลายมหาวิทยาลัยร่วมบริหารเวทีนั้น

นายสุเทพยังได้ตอบโต้ น.อ.อนุดิษฐ์ที่  
กล่าวหาผู้ชุมนุมใช้ยาเสพติด โดยทำให้รัฐบาล  
นำหน่วยปราบปรามยาเสพติดมาตรวจสอบ  
หากพบแม้แต่คนเดียวจะกราบเท้าทันที พร้อม  
ระบุว่าในอีก 2 วันจะนำคลิปความชั่วช้าของ  
ระบอบทักษิณมาเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้ง  
ยังได้ตอบโต้นายชัชเกษม และ ร.ท.หญิงสุณิสา  
ในเรื่องแผนลับ 10 ข้อด้วย

“คนที่บอกว่าจะมีการปะทะ ส่วนใหญ่  
ก็เป็นคนในรัฐบาล ซึ่งหากมีการส่งสมุ  
มาวังควาน ใช้อาวุธ ประชาชนก็จะไม่อยู่  
ประเทศไทย ไปอยู่ดูไบ และจะยึดทรัพย์ให้  
หมดทุกคน โดยเฉพาะนายชัชเกษม” นายสุ  
เทพระบุและว่า จะมีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวย  
การ ศอ.รล.อีกแล้ว โดยจะตั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่  
บำรุง รมว.แรงงานเป็นแทน ซึ่ง ร.ต.อ.เฉลิม  
ก็ได้สั่ง พล.ต.อ.ภาณุพงษ์ สิงห์รา เลขานุการ  
รมว.แรงงาน ให้จัดการตนเองให้ได้ก่อน 13  
ม.ค. ซึ่งทำได้ก็เชิญเพราะ ร.ต.อ.เฉลิมมาเป็น  
ผอ.ศอ.รล.ได้วันสองวันก็เส้นโลหิตในสมอง  
แตก จะได้เปลี่ยนเป็นเฉลิมอยู่วัดแทน



# ข่าวสด

ฉบับประจำวันจันทร์ 7 สิงหาคม 2557 หน้า 1 ต่อ 11

## อสส.ขีดเส้นเทือก ขึ้นศาล-คดี99ศพ โฆษกอัยการย้ำเส้นตาย 'เทือก'ต้องเข้ามอบตัวเพื่อนำ ส่งฟ้องศาลคดี 99 ศพ วันที่ 8 ม.ค. ขั้อหา □อ่านต่อหน้า 11

### ● คดี 99ศพ □ต่อจากหน้า 1

ร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ในส่วนของการฆาตกรรม พัน คำทอง และน้องอีชา เด็กกำพร้า รวมถึงคดีขิงสมร ไหมทอง ด้วย เมฆ ถ้าหากส่งหมายมาขอเดือนอีก อัยการก็จะพิจารณาว่ามีเหตุอันควรจะให้เลื่อนหรือไม่ ด้านโฆษก กปปส.ระบุเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะขอเลื่อน อ้างอยู่ระหว่างจัดหุมนุมมือ

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายันทศักดิ์ พูลสุข โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยถึงกรณี นัดนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. อดีตผอ.สอถ. และอดีตรองนายกฯ ส่งตัวฟ้องคดีร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ฐานร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่า จากกรณีออกคำสั่งสอถ. ขอคืนพื้นที่การชุมนุมร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ปี 2553 เพื่อฟ้องต่อศาลอาญาในวันที่ 8 ม.ค. ว่า อัยการยังคงนัดหมายให้นายสุเทพมาพบในวันที่ 8 ม.ค. เหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้นายสุเทพก็ยังไม่ได้ประสานขอเลื่อนแต่อย่างใด โดยคงจะต้องรอดูในวันดังกล่าวว่า นายสุเทพจะเดินทางมาพบตามที่อัยการนัดหมายหรือไม่ ทั้งนี้ หากนายสุเทพจะขอเลื่อนนัดส่งตัวฟ้องศาล อัยการก็จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่ามีเหตุอันควรขอเลื่อนหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2556 พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ นำตัวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี ส่งฟ้องต่อศาล ในข้อหาร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 84, 90 และ 288 โดยสืบเนื่องจากกรณีเจ้าหน้าที่ทหารยิงนายพัน คำทอง กับ ด.ช.ศุภนกร

ศรีสุวรรณ หรือน้องอีชา เสียชีวิต และยิงนายสมร ไหมทอง คนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในเหตุการณ์สลายการชุมนุมมือบอนร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2553

ต่อมาศาลสอบคำให้การ โดยนายอภิสิทธิ์ให้การปฏิเสธ และต่อสู้คดีทุกข้อกล่าวหาพร้อมประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีดำหมายเลข อ.4552/2556 ศาลจึงนัดประชุมคดี ตรวจสอบพยานหลักฐานในวันที่ 24 มี.ค.2557 ก่อนที่ทนายความนายอภิสิทธิ์ยื่นหลักทรัพย์เป็นอาคารชุดที่ จ.ชลบุรี มูลค่า 1,800,000 บาท ศาลพิจารณาคำร้องทั้งหมดแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ติราคาประกัน 600,000 บาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามนายอภิสิทธิ์ออกนอกประเทศ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น

ส่วนนายสุเทพนั้น ซึ่งเป็นผู้ต้องหาพร้อมอีกคนนั้น ได้ส่งทนายความมาขอเลื่อนนัดนำตัวส่งฟ้องศาลออกไปเป็นวันที่ 16 ม.ค.2557 โดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจเคลื่อนไหวทางการเมือง ต่อมาอัยการพิจารณาแล้วนัดหมายให้มาพบในวันที่ 8 ม.ค.2557

ด้านนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กล่าวถึงกรณีอัยการสูงสุดนัดนายสุเทพเพื่อส่งตัวฟ้องศาลอาญาวันที่ 8 ม.ค.ในข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล จากคดีสลายการชุมนุมคน

เสื้อแดงเมื่อปี 2553 ในฐานะ ผอ.สอถ.ว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของนายสุเทพที่จะแจ้งต่ออัยการว่าพร้อมไปตามนัดหรือไม่ คนไม่สามารถตอบแทนนายสุเทพได้ เพราะนายสุเทพกำลังติดภารกิจการประชุมอยู่ ทั้งนี้เชื่อว่ากปปส.จะไม่ไปกดดันอัยการแน่นอน

ที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ ทินราช ประธาน นปช. นครราชสีมา พร้อมทีมงาน ได้เร่งปรับพื้นที่ภายใน เพื่อเตรียมจัดเวทีการประชุมสัญจร ในวันที่ 7 ม.ค. ตามที่นางธิดา โคจิราการ ประธาน นปช.ส่วนกลาง และแกนนำ มีมติให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ จุดยุทธศาสตร์การเมืองสำคัญ ท่ามกลางมีความสะดวกในการสัญจรของแต่ละภาค ปัจจุบันสำคัญสามารถรองรับมวลชนได้ร่วม 4 พันคน และดูแลรักษาความปลอดภัยได้ทั่วถึงโดยใช้การ์ด นปช. ซึ่งเป็นอดีตทหารพรานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมกว่า 200 นาย

ดูแลให้การประชุมเป็นไปโดยสงบ และส่งมวลชนทุกคนให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย

นายอนุวัฒน์กล่าวต่อว่า วาระสำคัญ แกนนำส่วนกลาง และจากพื้นที่ 77 จังหวัด จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขอ มติให้เป็นเอกภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเตรียมรับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมตามที่นายสุเทพประกาศจะปิดกรุงเทพฯ พร้อมกับคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ทุกรูปแบบ ทั้งจะเปิดโอกาสให้แกนนำนปช.แต่ละจังหวัด สอบถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาสรุปเป็นมติให้นำข้อมูลไปแจ้งให้มวลชนรับทราบเตรียมการเคลื่อนไหวต่อไป

**★ ดีเอสไอขอหมายศาลจับแกนนำ**

เวลา 15.30 น. นายทวีต เห่งคิมฐ์ อธิบดี ดีเอสไอ แถลงข่าวหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากดีเอสไอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและอัยการเพื่อวางแนวทางในการสอบสวนดำเนินคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมพวกได้ข้อสรุปว่า 1.หลังจากดีเอสไอได้ออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส.และกลุ่มอื่นๆ ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา 37 คน โดยให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 26-27 ธ.ค.56 และวันที่ 2-3 ม.ค.57 ปรากฏว่า ไม่มีใครมาพบตามหมาย

เรียกโดยไม่มีเหตุอันควร พนักงานสอบสวนไม่ควรออกหมายเรียกซ้ำ เพราะเหตุผลที่แกนนำขอเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าติดการประชุม นัดวันใหม่ หรือเตรียมตัวไม่พร้อม และแกนนำเหล่านี้ยังมีพฤติกรรมกระทำผิดต่อเนื่องร้ายแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจะร่วมขัดขวางกิจกรรม ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติอย่างมาก มติที่ประชุมพนักงานสอบสวนจะขอศาลออกหมายจับแกนนำผู้ชุมนุมและนักวิชาการ 33 คน เนื่องจากแกนนำอีก 5 คน มีหมายจับติดตัวแล้ว คาดว่า หลังจากประชุมพนักงานสอบสวนชุดเล็ก 10 ชุดในวันที่ 7-8 ม.ค.จะสามารถนำพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับต่อไป

**★ เตรียมเรียกแกนนำรับแจ้งข้อหา**

อธิบดีดีเอสไอกล่าวอีกว่า 2.คณะพนักงานสอบสวน จะพิจารณาดำเนินคดีกับแกนนำผู้ชุมนุม เป็นแถวที่ 8 ประมาณ 12 ราย ส่วนรายชื่อจะเปิดเผยอีกครั้งในวันที่ 8 ม.ค.นี้ คาดว่าจะสามารถเซ็นออกหมายเรียกให้แกนนำแถวที่ 8 เข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ในวันเดียวกัน 3.สำหรับแกนนำผู้ชุมนุม 9 คน ซึ่งถูกดีเอสไอดำเนินคดีในครั้งนี้ เคยถูกอัยการสั่งฟ้องต่อศาลอาญา กรณีมีอบกลุ่มพันธมิตรฯ ปิดสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวที่ผ่านมา ดีเอสไอได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอถอนประกันตัว โดยศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่

28 ก.พ.แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่า ในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์จะร้ายแรง และทั้ง 9 คน ยังไม่หยุดยั้งการกระทำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเร่งการไต่สวนคำร้องขอถอนการปล่อยตัวชั่วคราวให้เร็วขึ้น นอกจากนี้กำลังพิจารณาที่จะออกหมายเรียกแกนนำแถวที่ 4 อีกประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ขึ้นปราศรัยบนเวที ส่วนการดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะปิดถนนในวันที่ 18 ม.ค.จะหารือกับพนักงานสอบสวนอีกครั้ง

**★ เปิดตัว 12 แกนนำข้อหาเรียก**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายชื่อแกนนำผู้ชุมนุมที่อยู่ในข่ายอาจจะถูกดีเอสไอ พิจารณาออกหมายเรียกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเป็นกลุ่มที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118 กรณีร่วมกันเป็นกบฏ และมาตรา 116, 215 กรณียุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายและมั่วสุมเพื่อก่อความไม่สงบในบ้านเมือง ประกอบด้วย 1.นายโทกร พลสุวรรณ 2.นายสมเกียรติ หอมละออ 3.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 4.หลวงปู่พุทธอิสระ 5.นายสาธิต แก้วหวาน 6.นายสาธิต เขกัล 7.นายปิติไชย ไสสะอาด 8.นายคมสันต์ กองศิริ 9.นายพิเชษฐ วัฒนโชติ 10.นายมันแม่มุ่งการดี 11.นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขา สมช. และ 12.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผอ.สำนักข่าวทีนิวส์